



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมบังคับคดี โทร. ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๐๘ ภายใน ๑๒๐๐

ที่ ยธ ๐๕๒๓(อ)/ ๐๑๒

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ

ตามที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๕๒๓(อ)/๑๙๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้จัดกิจกรรมการคัดเลือกคนเด่นประจำเดือน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความประพฤติดี มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยวิธีการโหวตลงคะแนนภายในหน่วยงาน และเมื่อได้รายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดแล้วให้หน่วยงานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และให้รายงานมายังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานผลการจัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๔ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมฯ ครบทุกหน่วยงาน โดยมีผลการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือนและมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๓ เดือน จำนวน ๑๒๙ หน่วยงาน ซึ่งมีจำนวน ๒๔ หน่วยงาน ที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนติดต่อกัน รวม ๓ ครั้ง จำนวน ๒๗ คน

๒. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน จำนวน ๓ หน่วยงาน

๓. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน แต่ไม่มีบุคคลใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มีจำนวน ๒ หน่วยงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดเสนอต่ออธิบดีเพื่อโปรดทราบต่อไป

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔



รายงานผลคนเด่น



เอกสารประกอบ

(นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทราบ

(นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร)
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔

เรียนเสนอ อธิบดีกรมบังคับคดี
เพื่อโปรดทราบ

(นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร)
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

19 ม.ค. 2564

สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากที่สุด ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ด้านที่โดดเด่น	จำนวนที่ได้รับ การคัดเลือก (ครั้ง)
๑	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายประเสริฐ มาด้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จิตอาสา	๓
๒	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายเอกชัย แสงเวียง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	มีวินัย, จิตอาสา	๓
๓	กองบริหารการคลัง	นายวิโรจน์ แดงประดับ	นักวิชาการเงินและบัญชี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	จิตอาสา	๓
๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นายอนุพงษ์ ขวัญสุด	นิติกร	มีวินัย, สุจริต	๓
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มุสิการักษ์	นิติกรปฏิบัติการ	จิตอาสา	๓
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์	นิติกร	จิตอาสา	๓
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	นิติกรชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	นิติกร	มีวินัย	๓
		นางสาวยะระวรรณ พ่วงจีน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สุจริต	๓
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคติธรรม	นักจัดการงานทั่วไป	จิตอาสา	๓
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	นิติกรชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
		นางสุดท่าย สุทธิปัญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พนักงานขับรถยนต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายพิศิษฐ์ เชษฐาวงศ์	พนักงานเดินหมาย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ สาขาอัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พนักงานขับรถยนต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นายทวีศักดิ์ ทองมูล	นิติกร	จิตอาสา	๓
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวปราณี หินอ่อน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	จิตอาสา	๓
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวศิริพร คงระบำ	นิติกรปฏิบัติการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นายภาชาติ โรจนมณี	นิติกรชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นายประกอบ เรไรสรระน้อย	นิติกร	จิตอาสา	๓
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางอาทร ลีจินดา	นิติกรชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นายธรรมรัฐ จันทร์โฮง	เจ้าหน้าที่เดินหมาย	จิตอาสา	๓
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	นิติกร	วินัย, สุจริต	๓
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางสาววัชรีย์ พัวพันธ์	นิติกรชำนาญการ	จิตอาสา	๓
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นางกรรณิกา สุขสวาท	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	มีวินัย	๓

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมฯ และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยงาน
๑	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมฯ แต่ไม่มีบุคคลใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน
ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยงาน
๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนตุลาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวนิภา สุวรรณ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายประเสริฐ มาดำ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช	จิตอาสา	นายสยาม วงศ์เทพ	พอเพียง
๔	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายเอกชัย แสงเวียง	มีวินัย, จิตอาสา	นายจริญ เมืองประทับ	จิตอาสา
๕	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวณัฐพร ชันติ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖	กองบริหารการคลัง	นายวิโรจน์ แดงประดับ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นายสาโรช เตชาพิทักษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นางสาวไพลิน ยอดแสง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นายกิตติธัช คงแดง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวรัชณี สุดสุข	มีวินัย	นางสาววีณา ปานอยู่	มีวินัย
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวกัญญ์ณัฐ แขกไทย	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางสาวนันญาลักษณ์ นาถาวร	มีวินัย	นางสาวขวัญสุดา ศรีพอ	มีวินัย
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นางสาวพิชญ์นรี ทรงฤกษ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	นางสาวณัฐพร ศรีทองคง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางกมนนิษฐ์ ธีร์จันทน์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ศูนย์สารสนเทศ	นางสาวพิชญา กัญญาจนนะ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสุภัค ไธทอง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นายสมศักดิ์ ไชยอาลา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นายสมชาย เกษมสุข	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางทิพาพร อักษรเนียม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวปฐมลักษณ์ เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นายศิริศักดิ์ ดุจวรรณ	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นายอนุพงษ์ ขวัญสุด	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นางสาวพรนิภา สำเนียงหวาน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นายวุฒิชัย ชอบผล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายสมเดช คำภักดิ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวนันทิตา ราชเสนา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นายวีระชัย สนธิสัมพันธ์	สุจริต	นายสุริยะ กองศรีมา	จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนตุลาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มุสิกการักษ์	จิตอาสา	นางสาวสุกัญญา ชัยเดช	จิตอาสา
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นายธนพล สิงห์อุดม	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นายวัฒนา หงษ์พร	จิตอาสา	นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์	จิตอาสา
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายนเรศ อยู่นิม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางสาวจาวมณี ไยอินทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นางสาวศรีมา เทียนงาม	มีวินัย	นางสาวอัญชลี ม่วงทรัพย์	จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นายอานัติ สีหวัฒน์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางกฤษฎา โฉมสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวรายุทธ พงษ์ไกรรุ่งเรือง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นางสาวสุวรรณรัตน์ โสธานิตย์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย	นางสาวยะระวรรณ พ่วงเงิน	สุจริต
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวรุจิรา จิระรุญจิตต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นายพันธ์พิชัย พันธุ์กลิ่นทอง	มีวินัย	นางสาวทิวา หม่อมพิชัย	มีวินัย, จิตอาสา
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นางชญาณี หวลทรง	สุจริต	นางมินตรา โคตะอินทร์	มีวินัย
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นางขวัญเรียม เมืองมา	พอเพียง	นางสาวกิงกาญจน์ บุญยศ	พอเพียง
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นายพงศกร เหมยากรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นางสาวรวีรัตน์ วิเศษสินธุ์	สุจริต, จิตอาสา	นางสาววัลย์รวิ ปรสันตสุข	มีวินัย, สุจริต
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวจิรพรรณ ศรีชัยวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวิทยา อิมอุไร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นางสาวขวัญดาว ปานแดง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นายปิยะ สุษะหล้า	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวนฤมล พูนทอง	จิตอาสา	นางกัญยรัตน์ นาคบุตร	จิตอาสา
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคิตธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางสาวจินณพัฑ ขรรค์แก้ว	จิตอาสา	นางสาวจากรุวรรณ พันรักษา	พอเพียง
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสุดท่าย สุทธิปัญญา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาววิศรา ตรัยตันติวงศ์	จิตอาสา	นายจำลอง หวังร่วมกลาง	พอเพียง
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นางสาวรัตนา ถนัดเลื่อย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นายคมสัน ศรีชัย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาววิภาทิพย์ จันทร์เพชร	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นายณัฐพงศ์ รัตนพันธ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนตุลาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพะนึ่ง	นางรัตนพร วงษ์สุวรรณ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นายอดิชาติ ศรีสุข	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นางสาวจตุรพร ศรีสมบัณฑิต	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางสาวพิกุล กำคำ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายพิศิษฐ์ เชษฐาวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นายเดชา กุศลรัมย์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นายอรุณ อ่อนสัมพันธ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวิทย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวจิราภา ศรีแย้ม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายชุมพล พงษ์สมุทร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นางสาวนันทิยา เสือน้อย	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายสันติชัย ทองนาค	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี	นายอภิรักษ์ กันประดับ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายศุภกรณ์ เทพราชภูริ	มีวินัย	นายประพันธ์ เงินแก้ว	จิตอาสา
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวภาวิณี มณีรัตน์	มีวินัย	นายทวีศักดิ์ ทองมูล	จิตอาสา
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นายปริญญา เดชวงศ์ญา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	น.ส.นิรชา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	นางสาวนราภรณ์ เฟื่องสกุล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวเดือนนภา ศิรินุพงศ์	มีวินัย, จิตอาสา	นายวรพงศ์ วงศ์พานิช	สุจริต
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางสาวธนพร แก้วเจริญ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายจักรกริต ฟ้าอาศัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาววิภาวดี บุญไ้	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายชลสินธุ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวัดก์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นายณัฐวิทย์ จันทุน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวปราณี หินอ่อน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวพรรณพนัช ลาธิบุญธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายศักดิ์ดา ศาสตราพันธ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางพรรณธิพา วจนนวนัช	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนตุลาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นายชโนทัย สุขเพ็ญ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นายพงษ์ทวี สมานมิตร	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางสาววิภาพร วรรณสิม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางสาวภูษณิศา อณิษฐกุล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ว่าที่ ร้อยตรีหญิงทิพย์รัตน์ ปา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นางสาวสุดาวลัย ฝันปันวงศ์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายณรงค์ แก้วลอดหล้า	จิตอาสา	นางสาวเฟื่องฟ้า อัฐนาถ	จิตอาสา
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นางสาวศิริพร ทองคำริห์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นายสมคิด แก้วนิล	มีวินัย	นางสาวอชิชนัน เหลือพงษ์	จิตอาสา
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายอภิรักษ์ คำกอง	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัฐชานันท์ ศิริวัฒนบริกุล	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวศิริพร คงระบำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นางสาวคณาภาญจน์ ชมภูษุข	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นายนครินทร์ ชูลำซิง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นายอภิรักษ์ จันทร์มี	มีวินัย	นางสาวพัชรिता ปราศรี	จิตอาสา
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นายภาวิชิต โรจนมณี	พอเพียง	นางสุดาพร วิมาลัย	มีวินัย, สุจริต
		นายอนุกุล คำผิง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นางสาวศศิวิมล มีมาก	มีวินัย
		นางบุญยวีรสาข์ สกุลโกศล	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายวิโรจน์ พรหมใจ	พอเพียง, จิตอาสา	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, จิตอาสา
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางสาวสมพร ประสงค์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นายรุ่งโรจน์ วันทุมมา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นายกัมปนาท เจียมทอง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นางชฎาภรณ์ บุญราช	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิวารวรรณ ทองโคตร	จิตอาสา	นางสาวพันธิภา ไชยสระ	พอเพียง, จิตอาสา
		นางจิรวารวรรณ ภูมิภาค	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นางปิยมาศ สุขศรีเมือง	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางสาวนุชรี สมแสง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นายกำธร นาคทิพย์	สุจริต	นางสาวนิตยา มัคสิงห์	จิตอาสา
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นายประกอบ เจริญสรน้อย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นายอุดม พระแก้ว	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนตุลาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางสาววีรยา พรหมมา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นางสาวจิตตานันท์ ปุญญะประสิทธิ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวรัตนา พิมพ์หา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางอาธร ลีจินดา	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นายเจษฎาชัย ศรีคำแหง	พอเพียง	นางสาวนิตยา เนตสุวรรณม์	จิตอาสา
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นางสาวเบ็ญจา พันธุ์พานิช	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายกิตติศักดิ์ ศิลาณิล	มีวินัย	นางสาววรรณวิสา เพิ่มพูล	จิตอาสา
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นายธวัชชัย บุญถือเลิศ	สุจริต
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นายเดชา ลิมอรุณ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางอุไร พันธุ์แพ	พอเพียง	นางสาวสุกานดา อุ่นใหม่	สุจริต
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นางสิตาพัชร์ ด่านขุนทด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวภาศิกา กล่อมเกล้า	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวจินดา สนิทฉัตร	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นายธรรมรัฐ จันทร์โง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นางสาวปิยธิดา ชาวสวน	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางกรุหงษ์ ทองศักดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นางสาววรินทร์ ทิมชม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายสุรชาติ สรศิลป์	วินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิตถ์	นางสาวภัทรสุดา เตียเจริญกิจไพศาล	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นางชาลิณี แซ่มโต	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา	นางสาววัชรีย์ พัวพันธ์	จิตอาสา
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นางกรรณิกา สุขสวาท	มีวินัย	นายชยุต คชรัตน์	จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางกรรณิการ์ ธรรมวัฒนา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายประเสริฐ มาดำ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓	สำนักงานเลขานุการกรม	นายสมศักดิ์ ชูชาญ	จิตอาสา	นางสาวสุริยารัตน์ จันทิพย์	พอเพียง
๔	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายเอกชัย แสงเวียง	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวนภาพร ธีระณีวัฒน์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖	กองบริหารการคลัง	นายวิโรจน์ แดงประดับ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางสาวมนันยา มีไชย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นางสาวจรัสศรี พงษ์เจริญสถิต	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นางสาวนิภาวรรณ อยู่คำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวปวีณา ปานอยู่	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางจุไรพร กุมาร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางเกศสุตา หยุหนูสิงห์	มีวินัย	นางสาวทองพูน จันทรีเปรมัง	มีวินัย
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นายอาทิตย์ กลิ่นจันทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์	นางสาวศิริขวัญ แสงจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางกมนนิษฐ์ ธีร์จันนันท	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ศูนย์สารสนเทศ	นางสาวรัฐชญา เข้มทอง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นางสาวภควรรณ จันทร์โชติ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาวกาญจนา เขียวไพร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปภาณิสรา ศรีเกตุ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาววรรษชล ญัฐพลวัฒน์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวพรธมฉัตรพร ส่วนสมพงษ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นายภูเบศ เมธาอัศวินรินทร์	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นายอนุพงษ์ ขวัญสุต	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นางสาวสมฤดี ทวีเมือง	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นายพีรพัฒน์ กันทะถึ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวจิราภินันท์ โพธิ์เขียว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางสาววิไลลักษณ์ ไชยนุรัตน์	จิตอาสา	นางสาวพวงผกา สารใจ	สุจริต

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มูลิการักษ์	จิตอาสา	นางสาวสุกัญญา ชัยเดช	จิตอาสา
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นางสาวศศิวิไล ขาวไชยมหา	พอเพียง, มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นายศรัณยู วงษ์กำปั่น	จิตอาสา	นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์	จิตอาสา
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นางสาวสุกัญญา ชิตอุทัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางสาววาสนา ศรีทาร์กซ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายเสวย ไกรวงษ์	มีวินัย	นางสาวนัทรินทร์ ศักดิ์ดี	จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นางสาวมินตรา โสภากา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางอรัญญา คำพลกรัง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวรายุทธ พงษ์ไกรรุ่งเรือง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นางสาวเกศินี เหลือบุญเลิศ	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกานนท์	มีวินัย	นางสาวะระวรรณ พ่วงเงิน	สุจริต
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวรุจิรา จิรจรูญจิตต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นายพงศภูมิ สมแดง	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	นางสาวศิริภาณี วงศ์กันทิยะ	สุจริต
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นางณิรมพร ศรีธิตาล	มีวินัย	นางณัฏฐอุทัย สิริไตรรัตนกุล	จิตอาสา
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นางสาวอัจฉรา ไชยลังกา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นางสาวรณญา อินตะมูล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวรณญา อินตะมูล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นางสาววัลย์วี ปรสันติสุข	มีวินัย, สุจริต	นางสาววรรีรัตน์ วิเศษสินธุ์	สุจริต, จิตอาสา
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นายจรุพัฒน์ วัฒนธนากรกูร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวณพสร อยู่เสื่อ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นางสาวรุ่งนภา สิทธิสมาน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นางสาวฐิติพร สุกุณา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวรสสุคนธ์ นาโคโธสง	พอเพียง	นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคิตธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นายชยณัฐ สุธรรมราช	จิตอาสา	นางสาววิไลพร ปามุทา	สุจริต
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสุดท้าย สุทธิปัญญา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางวันเพ็ญ หนากลาง	มีวินัย	นางสาวพรพันธ์ ผลช่วย	จิตอาสา
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นางสาววิลาสินี ศรีวงษา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางสาวกชกร เปลี่ยนสมัย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาศรีธรรมราช	นางดวงจิต ฤกษ์ชะงาย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นางสาวลักขณา บำเรอราช	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นางสาวปรุณีย์ พัฒนนิบูลย์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นางฐานิญา พวงศรี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นางอัมพร สุคนธ์สุนทร	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางสาวกรรณิการ์ คำปา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายพิศิษฐ เซษฐาวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นายพิริยะ จิตต์พิริยะการ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นายไชยรงค์ ดงอุทิศ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชั่งโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวโสธยา อิ่มเลี้ยง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวลาติศย์ อบอุ่น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นางสาวชียาพร สิ้นฉลอง	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายสันติชัย ทองนาค	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี	นางสาวอาภัสรา บุญยั้ง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	น.ส.รัชณี เล็งฮะ	พอเพียง	นายภาณุมาศ ดิสสระ	สุจริต
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวภาวิณี มณีรัตน์	จิตอาสา	นายทวีศักดิ์ ทองมูล	จิตอาสา
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางกฤษณา สิงหวรรณะ	พอเพียง, มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	น.ส.กรณิการ์ ณะนะวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	นางสาวสุกัญญา สุวรรณใจ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวอรุณรัตน์ หนูช่วย	สุจริต	นางสาวพรนิตา สินทร์พย	จิตอาสา
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางสาวศิริมา สุขประเสริฐ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นางโสภา หอยสังข์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวธนสาร เดชมัด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวรัชณี จันทร์าศุภชาติ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นางสาวอัจฉรา ชิตทวงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นายวินัย คมขำ	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นายศิริโรจน์ พรหมบุญตา	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวลลิตา กล่ำเจริญ	จิตอาสา	นางสาวปราณี หินอ่อน	มีวินัย
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นายอดิศักดิ์ ใจหาญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวพรรณพณิช ลาธิบุญธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นายภัทรภูมิ จันทร์อุดม	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางสาววิจิตา ป้อมแดง	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางสมพาน ดีอันทอง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางสาวนารีรัตน์ บั้งทอง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ว่าที่ ร้อยตรีหญิงทิพรรัตน์ ปาเมืองมูล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นางศิริวรรณ สิงหนธร	จิตอาสา	นายฉัตรนวัตร ส่งพงศ์ดีเลิศ	พอเพียง
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	ว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทะชาติ	จิตอาสา	นายไพฑูรย์ แสนวงษ์	จิตอาสา
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นางสาวศิริพร ทองดำริห์	มีวินัย, สุจริต	นางอารีญา แยนนา	มีวินัย, สุจริต
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นายอภิพงศ์ อามีเราะ	สุจริต	นางสาวรัชชพิพา มุ่งงามวิจิตร	พอเพียง
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายมานะ อุ่นจิงหาร	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นายพิศิษฐ์ ประดั่งทะสา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวศิริพร คงระบำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรากร กลั่นสกุล	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นางวารุณี น้อยบุงคำ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางสาวสุกัญญา ปราศรี	สุจริต	นายสุทัศน์ แสนสะอาด	จิตอาสา
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นายปกาศิต โรจนมณี	พอเพียง	นางชนิตา คงนา	สุจริต, จิตอาสา
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	จิตอาสา
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นายวิเชียร โทคำ	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวเตือนใจ ชาติมนตรี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางสาวนิตติยา สัสดี	มีวินัย	นายกัมปนาท เจียมทอง	มีวินัย
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นายสมเกียรติ หวลระลึก	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิววรรณ ทองโคตร	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นายสุรนาถ มานะพัฒน์พงศ์	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นายดุลยพัฒน์ โพธิพันธ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวสุกฤษรัตน์ ทัสโสโรภาส	มีวินัย	นางสาวอรรวรรณ อีสโม	สุจริต
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นายประกอบ เรไรสรน้อย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางสาวบุษยา มีสมบัติ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางสาวนลินนิภา ไกสอนวงษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นายเจิมศักดิ์ เหลืองประไพกิจ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวรัตนา พิมพ์จุฬา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางอาธร ลีจินดา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นางเสาวณิตย์ ตาละคำ	มีวินัย	นางสาวดวงพร สาดี้	สุจริต
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นายจรูญ แก้วตา	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายเพิ่มศักดิ์ คล้ายสังข์	จิตอาสา	นายกิตติศักดิ์ ศิลานิล	มีวินัย
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นางสาวผาสุข ผดุงศักดิ์	มีวินัย
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นางสาวชุติมณฑน์ ปานจินดา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวสุภาพร พรหมรักษ์	มีวินัย	นางสาวสุกานดา อุ่นใหม่	สุจริต
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นายเผด็จ สุวรรณกิจ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวจันทร์ฉาย ดีสม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวรุ่งอรุณ อยู่ครบ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นายธรรมรัฐ จันทร์โสง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นางสาวธัญญา พรหมยาลี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางถิรายุ พวงมาลัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาววิภาวรรณ กิตติขยางกูร	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายวัชพล บุญสะอาด	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิตถ์	นางสาวภิญชิตรา เหมือยวงศ์	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นางชาลิณี แซ่มโต	จิตอาสา	นางสาวสุนันท์ มูลเขา	พอเพียง
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา	นางสาววัชรีย์ พัวพันธ์	จิตอาสา
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นางกรรณิกา สุขสวาท	มีวินัย	นายบุญส่ง มีปัญญา	สุจริต

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนธันวาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวบุษกร นุตาลัย	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายประเสริฐ มาด้า	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวดวงพร อินทรช้าง	มีวินัย	นางสาวญานันท์พนธ์ ปานรสทิพย์	จิตอาสา
๔	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นางเอมอร สมบูรณ์	ด้านสุจริต	นายเจริญ เมืองประทับ	มีวินัย, จิตอาสา
		นายเอกชัย แสงเวียง	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวสุธาสินี บัวบุตรา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖	กองบริหารการคลัง	นายวิโรจน์ แดงประดับ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นายณัฐภูมิภัท ขุมภูแสง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นางศิริวรรณ ฉ่ำทรัพย์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นายธนพันธุ์ ฉิมเรือง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวจินจิรา น้อยเขียว	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นายชวกรณ์ เทศสมบูรณ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางยุพา พูลทรัพย์	มีวินัย	นางสาวเปมิกา อินทร์แก้ว	มีวินัย
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นางสาวสุชารัตน์ รอดหล้า	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์	นายทรงพล เจริญอมรชัยกุล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางสาวอรจิรา ลิ่มทุติเนต	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ศูนย์สารสนเทศ	นางสาวนงค์เยาว์ โธทองกลาง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวอัญญารัตน์ ชัยเด่น	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นายธีระศักดิ์ พึ่งประเสริฐพานิช	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นายพันธศักดิ์ โสถถาวรณ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวชุตติมา ไชคพงษ์อุดมชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวยุวันวิดี นิมิตรผล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นายอดิพงษ์ บุปผาโท	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นายอนุพงษ์ ขวัญสุด	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	น.ส.ชัญญาณัฐ ตั้งวีระชาติกุล	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นางสาวทิพวัลย์ บ่อเพทาย	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	ว่าที่ร.ต.นพรุจ พรหมทะเลสาร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นายมังกร ทองดาตาศ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางทิพวรรณ ชุราชี	มีวินัย	นางสาวฐิติรัตน์ สุดเฉลียว	สุจริต

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนธันวาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มุสิกการักษ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นางสาวบุญถม ปุริโส	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์	มีวินัย	นายชัยวัฒน์ โอภาชาติ	จิตอาสา
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายนเรศ อยู่นิม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นายสายชล ทวนทอง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายเกษิ์เดช วัชรศิรินทร์	มีวินัย	นางสาวเพลินจิตร เดชแสง	สุจริต
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นางสาวศิริพร บุญพันธ์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางสาวฐานิตา โรจนคงอยู่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายอัครเดช ไชยปะ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นายอนุชา แสงอุทัศน์	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย	นางสาวยะระวรรณ พ่วงจีน	สุจริต
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นายอภิวัฒน์ ชัดสงคราม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	นางสาวทิวา หม่องพิชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นายสุรพงษ์ ทรัพย์อนันต์	จิตอาสา	นางกนิษฐา ทีน่าว่า	สุจริต
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นายนิวัฒน์ ชูรัตน์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นางสาวพรรณปพร สุขใส	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวพรรณปพร สุขใส	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นางสาวรวิรัตน์ วิเศษสินธุ์	สุจริต, จิตอาสา
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวณพสร อยู่เสื่อ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นายณภัทร สุญแก้ว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นางสาวพัทธธีรา สัญญะวิชัย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวจิราภรณ์ ชมเชย	สุจริต	นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคติธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นายมังกรักษ์ อุทกิจ	จิตอาสา	นายนรินทร์ อักษรดี	วินัย
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสุดท่าย สุทธิปัญญา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นายประจวบ พันธุชิน	พอเพียง	นายศักดิ์ระพี มีคุณ	จิตอาสา
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นางจันทรา สืบสันต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นายพงศ์ฤทธิ์ ก้านเหลือง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	พันจ่าเอกสุรศักดิ์ รัตนไชย	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นางจิรา เกศมี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนธันวาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นางสาวกรรช ลิ้มพานิช	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนันทบุรี	นางสาวกมลวรรณ ศรีวิเศษ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นางวัชณี ธนาภูมิ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางจันทนา คำเชื่อน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายพิศิษฐ เชษฐาวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นางมยุรี มุทุสิทธิ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นางสาวศศิมาภรณ์ จันทร์วงษ์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นายอนุรุต บุญคง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวณัฐวิภากร อ้นติมานนท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เศียรศิลา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นางสาวประภาภรณ์ รอดเมือง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาภินทรบุรี	นางสาวภาคิณี สมศรี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นางเพียงตา จิมสิน	มีวินัย	นางสาววันทนา หวาเอียด	พอเพียง
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวภาวิณี มณีรัตน์	มีวินัย	นายทวีศักดิ์ ทองมูล	จิตอาสา
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางวริศรา จินตามณี	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	น.ส.กรณิการ์ ณะนะวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	นายประสิทธิ์ มัคคะ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวพรชนก พัดตัน	มีวินัย, สุจริต	นางสาวจิตราภา ส่งแสง	จิตอาสา
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางอนิธอันณ์ วงศ์ภักดี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายนิวัฒน์ สุวรรณประเสริฐ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวจิตราภรณ์ ขำทับทิม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นางสาวอัจฉรา ชิตทะวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางสาวสุทธิดา สุทธารมย์	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวปรารค์ทิพย์ หอมวัน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวปราณี หินอ่อน	จิตอาสา	นางสาวธัญญารัตน์ ทับลอย	มีวินัย
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นายศักดิ์ ศาสตรานนท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายอดิศักดิ์ ใจหาญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางกสิณา พรหมลา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางสาววิจณา ป้อมแดง	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นายบุญเลิศ พลสะท้อน	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนธันวาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางสาวนารีรัตน์ บั๋งทอง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางสาววรรณภา โกฏาคำลือ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นายจิณณวัตร ส่งพงศ์ดีเลิศ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายอัฐพงษ์ พรหมโคตร	จิตอาสา	นางสาวจันทร์เพ็ญ ชันคำ	จิตอาสา
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นายฮาซิม บิงตอเล๊ะชะ	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวจิตรา ปือนา	พอเพียง	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำส๊ะ ยาประจัน	จิตอาสา
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัฐชานันท์ ศิริวัฒนปรี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวศิริพร คงระบำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรากร กลั่นสกุล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นางสาวปิยนภา เพลามี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ์	สุจริต	นางสาวสุจินดา เอี่ยมสำอางค์	มีวินัย
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นายภาษิต โรจนมณี	พอเพียง, สุจริต	นายอนุกุล คำผิง	มีวินัย, จิตอาสา
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายพีรณัฐ สมพันธ์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	จิตอาสา
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นายรุ่งโรจน์ วันทุมมา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางศศิประภา อนุทุม	จิตอาสา	นางสาวบัวแก้ว มงคลคุณ	พอเพียง
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นางศิริยาพร ธรรมคุณ	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางสาวพรทิพย์ ยุธยาตร	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นางยุพาพร เผือกผ่อง	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นายอโณ สุวรรณโรจน์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางวรรณฤดี เลิศคุณภัทร	สุจริต	นางสาวพีรยา ใจซื่อ	จิตอาสา
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นายประกอบ เรไรสรระน้อย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางศิริพร บัวเนียม	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางสาวนลินนิภา ไกสอนวงษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นางรักษนก บุญทวี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวณัฐยานันท์ เกิดพูล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางอาทร ลีจินดา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นางศิริพัฒน์ คำริห์	สุจริต	นางสาวนุชจรี เนียมอุ่ม	สุจริต
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นางสาวณัฐธิดา อยู่คร้าม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนธันวาคม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายกิตติศักดิ์ ศิลานิล	มีวินัย	นางสาวจิรทิปต์ วงษ์ศรีสังข์	สุจริต
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นางสาวผาสุข ผดุงศักดิ์	พอเพียง	นส.ณัฐชนก ตันชเตมีย์	พอเพียง
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นายไพโรจน์ ทองหุ่ย	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาววิไลพร สุดใจใหม่	จิตอาสา	นางสาวเรริกา ภู่พวง	สุจริต
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นายวีระพงศ์ ประมวล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นายทวีสิน ชุมหอม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์คำจันทร์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นายธรรมรัฐ จันทร์โฮง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นางพรรณณี ธีระพงษ์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางรัตนาวดี ละอองศรี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นายสุชาติ ละก่าปิ่น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นางสาวธัญชนก สารจันทร์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	มีวินัย	นายนพรัตน์ โสดา	จิตอาสา
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิษฐ์	นางศรีัญญา ชัดคำ	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นายสมยศ คงทรัพย์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางสาววัชรีย์ พัวพันธ์	จิตอาสา	นายลิขิต พาณิชย์ดี	จิตอาสา
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นางสาวกนกวรรณ ฝั้นจุกุล	จิตอาสา	นางกรรณิกา สุขสวาท	มีวินัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมบังคับคดี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๔๘๐๘ ภายใน ๑๒๐๐

ที่ ยธ ๐๕๒๓(อ)/๑๐๔

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ

ตามที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๕๒๓(อ)/๑๙๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้จัดกิจกรรมการคัดเลือกคนเด่นประจำเดือน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความประพฤติดี มีวินัย รับผิดชอบต่อนหน้าที่ โดยวิธีการโหวตลงคะแนน ภายในหน่วยงาน และเมื่อได้รายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดแล้วให้หน่วยงานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และให้รายงานมายังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานผลการจัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๕ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมฯ ครบทุกหน่วยงาน โดยมีผลการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือนและมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๓ เดือน จำนวน ๑๑๐ หน่วยงาน ซึ่งมีจำนวน ๒๕ หน่วยงาน ที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนติดต่อกัน รวม ๓ ครั้ง จำนวน ๒๘ คน

๒. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน จำนวน ๑ หน่วยงาน

๓. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๑ เดือน จำนวน ๑ หน่วยงาน

๔. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน แต่ไม่มีบุคคลใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มีจำนวน ๑ หน่วยงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดเสนอต่ออธิบดีเพื่อโปรดทราบต่อไป

Na

(นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

รายงานผลคนเด่น



เอกสารประกอบ



ทราบ

(Signature)

นางอรุณญา ทองน้ำตะโก

อธิบดีกรมบังคับคดี

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน คณบดี
เพื่อโปรดทราบ

(Signature)

(นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร)

รองอธิบดีกรมบังคับคดี
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ

สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากที่สุด ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ด้านที่โดดเด่น	จำนวนที่ได้รับ การคัดเลือก(ครั้ง)
๑	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายณัฐ สุทธิประภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๒	กองบริหารการคลัง	นางสาวพรณิชา ช่างธนเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๓	กองนโยบายและแผน	นางสาวนัทธิดา เอียดแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปานิสรา ศรีเกต	เจ้าหน้าที่ธุรการ	จิตอาสา	๓
๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มุสิกการักษ์	นิติกรปฏิบัติการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	นิติกรชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරนุช ฉิมจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนทร์	นิติกร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวนฤมล พูนทอง	นิติกรปฏิบัติการ	สุจริต	๓
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคติธรรม	นักจัดการงานทั่วไป	จิตอาสา	๓
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	นิติกร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
		นายวุฒิชัย ทรงคุณ	นิติกรชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พนักงานขับรถยนต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายอภิชาติ น้อยภูธร	พนักงานขับรถยนต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พนักงานขับรถยนต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
		นางสาวศิริวิทย์ วงษ์พานิช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายธัชกร เวชรังษี	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวุฒ์	นิติกรชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ	นิติกรชำนาญการ	มีวินัย, จิตอาสา	๓
		นางวริศรา วาแวนิ	พนักงานทั่วไป	มีวินัย, จิตอาสา	๓
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นางสาวศิริพร ทองดำริห์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	มีวินัย, จิตอาสา	๓
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	นิติกรปฏิบัติการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นายสรารัฐ สร้อยสุวรรณ	นิติกรชำนาญการ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	๓
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	มีวินัย, จิตอาสา	๓
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	พนักงานทั่วไป	จิตอาสา	๓
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	นิติกร	มีวินัย, สุจริต	๓
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	จิตอาสา	๓

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมฯ และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยงาน
๑	ศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาท

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมฯ และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๑ เดือน
ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยงาน
๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมฯ แต่ไม่มีบุคคลใดได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน
ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยงาน
๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมกราคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นายจรูญชัย ฉิมโพบูลย์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายณัฐ สุทธิประภา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓	สำนักงานเลขานุการกรม	นางโสภยาวรรณ แสงเอก	มีวินัย	นางสาวสุทธาวรรณ เนียมช่องแค	จิตอาสา
๔	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายกฤษณ ชื่นแพ	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	นายจริญ เมืองประทับ	จิตอาสา
๕	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวนลพรรณ กรีวารีย์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖	กองบริหารการคลัง	นางสาวพรณิชา ช่างธนเจริญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางสาวรุ่งนภา แจ่มกระจ่าง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองนโยบายและแผน	นางสาวนันทิตา เอียดแก้ว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นายรัชเศรษฐ์ พงศ์วารณัฐ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นางสาวกณณรินทร์ โชติวราณิชย์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวรัชณี สุดสุข	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางจุไรพร กุมาร	สุจริต	นายเพชร สุจโต	สุจริต
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางสาวทองพูน จันทร์โปร่ง	มีวินัย	นางสาวรวดา มงคลธนโกศล	มีวินัย
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นางนิภา พิมพ์ศรี	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	นางสุนิษา สิงหเดช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นายศุภชัย ช่วยฝึกแว่น	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ศูนย์สารสนเทศ	นายศิริพล อภิรักษ์โกโคย	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวปริญญา เรือนอินทร์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นางสาวพัชรินทร์ พงษ์พานิช	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาวกาญจนา เขียวไพร่	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกต	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวทศยาภรณ์ ฤทธิสมบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวพรญมลวรรณ ส่วนสมพงษ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นายดุลยวัต ธรรมรัตน์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นางสาวอารยา จิตตะปาโณ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นางสาวสัจจาภรณ์ วิญญูรัตน์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นายพิสิษฐ์ ศรีกระภา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	ว่าที่ร.ต.นพรุจ พรหมทะเล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวอัญชลี พูลอนันต์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมกราคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นายอุกฤษ โควเวียง	สุจริต	นางกฤษณา ภูยางผือ	จิตอาสา
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มูลิการักษ์	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นางสาวรัตนภรณ์ โพธิ์ตาทอง	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරนุช ฉิมจันทร์	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายเสวย ไกรวงษ์	มีวินัย	นางสาวสรริมา เทียนงาม	จิตอาสา
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นางพัทธนันท์ วงศ์ภา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นายทรงศิลป์ พูลแก้ว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางอรัญญา คำพลกรัง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นางสาวเกศินี เหลือบุญเลิศ	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย	นางสาวแพรวขวัญ ช่องงาม	สุจริต
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นายณัฐดนัย คำศักดิ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวเกณิกา รัตนเดโชพาณิชย์	จิตอาสา
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นางชญาณี หวลทรง	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นางสาวอัจฉรา ไชยลังกา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นางสาวसरส จิกยอง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาววิรัตน์ วิเศษสินธุ์	จิตอาสา
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวจิรพรรณ ศรีชัยวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นายอุเทน อุบมัย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นางสาวพัทธ์ธีรา สัญญะวิชัย	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต	นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคติธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางอุทัยวรรณ กันยวงศ์	จิตอาสา	นางสาวจันทร์จิรา พันรักษา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นายสมเพชร โสตา	จิตอาสา	นางสาวสุนิสา บุษพาชาติ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางวลัชนันท์ กุลสิริอิทธิกร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางเอมอร ศรีมุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมกราคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นายไพรัตน์ เพชรประดับ	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นางจินตนา เพชรประดับ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นางสาวธิดิมา เอี่ยมรักษา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นายวิศิษฐ์ บกสกุล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางสาวพิกุล กาคำ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายอภิชาติ น้อยภูธร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นายเสรี ทองภูธรณ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นางนภัสวรรณ กวนพา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชั่งโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นายอนุรุต บุญคง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวโสธยา อิ่มเลี้ยง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี ศีयरศิลา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายธัชกร เวชรังษี	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาकिनทร์บุรี	นางสาวภาคิณี สมศรี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นส.รุ่งนภา ชำนิธระการ	สุจริต	นางสาวรัชณี เล็งฮะ	พอเพียง
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นายทวีศักดิ์ ทองมูล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นายวิบูลย์ ชันธพร	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวนิรชา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวพันธ์ทิพย์ โทปุรินทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ ศรีรัฐ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวจิตราภา ส่งแสง	จิตอาสา	นางสาวเดือนนภา ศิรินพวงศ์	จิตอาสา
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางสาวศิริมา สุขประเสริฐ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายชลสิทธิ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวัดก์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางผกาพรรณ บุญเกิด	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นายนิติธ ปรีย์มมี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวปราณี หินอ่อน	จิตอาสา	นางสาวชลธิดา บุตรชน	สุจริต
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นายอดิศักดิ์ ไจหาญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวปานฤทัย เรืองสกุล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นายภัทรภุมิ จันทร์อุดม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมกราคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นายวุฒิมพงษ์ เหลืองประเสริฐ	จิตอาสา	นางศิริศา วาแวนิ	จิตอาสา
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางสาวอภิญญา เจนชัย	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางนภารินทร์ สีพินา	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางสาวภูษณิศ อณิษฐ์ฤกษ์	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นางจิราพร ดงสงเคราะห์	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายจำรูญ ธยาธรรม	จิตอาสา	นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์มิตร	จิตอาสา
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นางสาวศิริพร ทองคำร์ห์	พอเพียง, มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นายสมคิด แก้วนิล	สุจริต	นายมะยาก็ แวและ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นางสาววิจิณา ป้อมแดง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นายสรารุช สร้อยสุวรรณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นางสาวอารีรัตน์ รุ่งไพศาลพนา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นางสาวผ่องพรรณ วงษ์พานิช	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางสาวสุกัญญา ทองทากาศ	สุจริต	นางสาวรรวิสา สมตัว	มีวินัย
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นายปกาศิต โรจนมณี	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายวิโรจน์ พรหมใจ	พอเพียง, จิตอาสา	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	สุจริต, จิตอาสา
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางจิตติวรรณ วงษ์เสถียร	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นายณัฐพนธ์ คະคุณ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางสาวนิตติยา สัสดี	มีวินัย, จิตอาสา	นายนนทวิช นนทะวงศ์	มีวินัย, จิตอาสา
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นางชฎาภรณ์ บุญราช	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นายอำนาจ ป้องขวาท	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล	มีวินัย	นายปิยวัตร คงสม	จิตอาสา
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางสาวปิยะดา สุนทรธส	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาววรภาพร ธีระกุลพิศุทธิ์	พอเพียง	นางสาวอารีย์ ฉิมประสิทธิ์	สุจริต
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวบุศรินทร์ พูลมา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางสาวหทัยา ทับมรินทร์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางชญัญญาณ์ภัส แจ่มอยู่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นายเจิมศักดิ์ เหลืองประไพกิจ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวรัตนา พิมพ์จุฬา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมกราคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางอาทร ลีจินดา	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นางสาวนุชจรี เนียมอ่อน	พอเพียง	นายเชาวลิต เรืองโชตนัน	จิตอาสา
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นางสาวขวัญอนงค์ นาคน้อย	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นางสาวช่อผกา เผือกนอก	จิตอาสา	นายเพิ่มศักดิ์ คล้ายสังข์	จิตอาสา
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นางสาวผาสุข ผดุงศักดิ์	มีวินัย
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นางสาวบุษยา ทองสุวรรณ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวเรริกา ภูพวง	สุจริต	นายสมเกียรติ สอนบุญ	จิตอาสา
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นางสาวบังอร พันธุ์ขาว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นายอานัส โสะเบ็ญอาหลี	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายถวัลย์ ปิยารัมย์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นายธรรมรัฐ จันทโรียง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นายสุรียา คลังใหญ่	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางกรุหงษ์ ทองศักดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวกมลวรรณ ภูระหงษ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายสรชาติ สรศิลป์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิษฐ์	นายยรรยง เอกอุหารพันธ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นางชาลิณี แซ่มโต	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางชรีนันท์ แก้วสุข	จิตอาสา	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	สุภาพร ต่อนแก้ว	มีวินัย	วสุ แน่นสิงห์	จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวกาญจนา ทรงศรีวิสัย	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายณัฐ สุทธิประภา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓	สำนักงานเลขานุการกรม	นายธีระกิตต์ เฉลิมกิจพานิชย์	มีวินัย	นายศุภชัย คงทอง	พอเพียง
๔	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นางสาววรรณนิภา พรทวีทรัพย์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวพินดา ผาทองที	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖	กองบริหารการคลัง	นางสาวพรณิชา ช่างธนเจริญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางสาวจิวรินทร์ พิสิษฐกุลพงษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองนโยบายและแผน	นางสาวนันทิตา เอียดแก้ว	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นางสาวธิดา แซ่กั่ว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นายณัฐวุฒิ เกษรา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวพรทิพย์ พลายเล็ก	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางชนิดา โชติมณี	มีวินัย	นายณฤพล ชาญสิทธิ์	มีวินัย
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางสาวธิดารัตน์ พิศาลายน	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นายบุญส่ง บรรดิษฐ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์	นางสาวสุภารัตน์ ดวงมณี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางสาวกมลวรรณ สุขตะโก	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ศูนย์สารสนเทศ	นายกฤติน สุขสด	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นางสาวศรีสุดา เตชะเทพประวิทย์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาวกาญจนา เขียวไพร่	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสุชาดา ทองปลิว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวมุสตี เกียรติมณีรัตน์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นายนันทวัฒน์ สกุลภรณานันต์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นางสาวพานิช รินคำ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นางสาวโชติกา อัยศิริ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นางสาวอุมภาพร ไชยสุวรรณ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวอัญชลี พูลอนันต์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นายณัฐพล สว่างษ์	จิตอาสา	นายชุมพร ศรีมังคละ	พอเพียง
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มูลิการักษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวเจนจิรา จันทรัตน์	จิตอาสา
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นางลำไย สว่างไพบูลย์	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นายชัยวัฒน์ โอภาชาติ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายศุภศักดิ์ ฉายา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරนุช ฉิมจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นางธารินี รักษาศรี	มีวินัย	นางสาวเยาวเรศ ยิ้มห้อย	สุจริต
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นายฤทธิชัย อุดม	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางสาวธิดาทิตย์ เฉยฉิว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายอัครเดช ไชยปะ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นางสาวกมลวรรณ จันทร์จนา	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	พอเพียง	นางสาวยะระวรรณ พ่วงจัน	สุจริต
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นายวโรดม ปัญญาทิพย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นายพงศ์ภูมิ สมแดง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายพันธ์พิชัย พันธกัณโทอง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นางพนิดา หลุยจำวัน	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นายนิวัฒน์ ชูรัตน์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นางสาวศรีัญญา วรรณวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวรวิรัตน์ วิเศษสินธุ์	สุจริต, จิตอาสา
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวณพสร อยู่เสื่อ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นายสุรพันธ์ ชัดชุมแสง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นางสาวรังสิกานต์ อมรเรืองพิศา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต	นางสาวนฤมล พูนทอง	จิตอาสา
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคดิธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นายภูติส จิตต์มานะ	สุจริต	นางวิไลพร ตักโพธิ์	สุจริต
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาวสุดารัตน์ แก้วมาตย์	มีวินัย	นางสาวปิยณัฐ บุบผาชาติ	จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นางจันทรา สืบสันต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นายศตพล วิมลเนติกร ปิยปาดานนท์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวสุชาดา ศรีมุกษ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นางวารีย์ ไกรระจ่าง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นายปริณญา ฐานะวัฒนา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นายฐานวัฒน์ อรุณจิตาพันธ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นางสาวรอฮานา สะอู	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางจันทนา คำเชื่อน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายอภิชาติ น้อยภูธร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นางสาวบังอร คำสิงห์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นางจันทภา จิตดีพิริยะการ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวลาติศย์ อบอุ่น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวณัฐวีกันต์ อันติมานนท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เศียรศิลา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายธัชกร เวชรังษี	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาภินทร์บุรี	นางสาวนิภา จันทราสินธุ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นาภานุมาศ ดิสสระ	มีวินัย	ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนัตถ์ชยานันต์ มาศ	จิตอาสา
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวกัญญารัตน์ รัมมะภาพ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางสาวดวงกมล ไชยชนะ	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวกรณิการ์ ณะนะวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	นางสาวนราภรณ์ เพ็งสกุล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นายวรพงศ์ วงศ์พานิช	มีวินัย, สุจริต	นางสาวอรุณรัตน์ หนูช่วย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางอัจฉราวดี ส่งศรี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายธนสาร เดชมัด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวังค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางสาวชิ่ง มหาวัตร	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	สุจริต	นางสาวชลธิดา บุตรชน	สุจริต

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวเพ็ญภา ชัดสาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายอดิศักดิ์ ใจหาญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางพรรณธิพา วจนานวัช	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ	มีวินัย, จิตอาสา	นางวริศรา วาแวนิ	มีวินัย, จิตอาสา
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางสาวสุพรรณษา คำดี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางสาวลลิตา สุวรรณไตรย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพย์รัตน์ ปาเมืองมูล	มีวินัย	นายดลวัฒน์ สิริธิต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นางจิราพร ดงสงเคราะห์	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นางภัทรภร ชัยมี	จิตอาสา	นางเพชรรัตน์ วรรณภูมิ	จิตอาสา
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นางสาวศิริพร ทองดำรง	พอเพียง, มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวรัศมิ์พิพา มุ่งงามวิจิตร	มีวินัย	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำสยะ ยาประจัน	จิตอาสา
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นางสาววิภา ป้อมแดง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นายสรวิฑ์ สร้อยสุวรรณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นางสาวรุจิรา ไกรนรา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นายศุภกร วัดสำโรง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางจิราภรณ์ ชัยศุภสกุล	สุจริต	นางสาวสุจินดา เอี่ยมสำอางค์	มีวินัย
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นายอรรถพล เสมศรี	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายศาสตรา โสภภาพ	จิตอาสา	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	จิตอาสา
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางสาวสมพร ประสงค์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นายรุ่งโรจน์ วันทุมมา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นายนนทวัช นนทะวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นายสมเกียรติ หวลระลึก	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นายอำนาจ ป็องขวาพล	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล	สุจริต	นายภาณุวัฒน์ ปานประดิษฐ์	มีวินัย
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางดวงใจ ตั้งคำ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวปทุมทิพย์ สุขราช	พอเพียง	นางสาวพนิดา หมดแห่ง	สุจริต
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวศิริวรรณ พุทธิอาภาสิริ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางสาววิภารัตน์ ประยงค์ทรัพย์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นายเรืองวิทย์ ด่วงแพง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวรรณ กลิ่นสุพรรณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นางอริญญา อุตมินทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวธนวันต์ แซ่หว่าง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสมรภัช ทศพรพิทักษ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นางสาวบุษกร พรหมเสนา	มีวินัย	นายสมชาติ ชื่นแสง	สุจริต
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นางสาวศวิตา บุญรัตน์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นางสาววรรณวิสา เพิ่มพูล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นส.ณัฐชนก ต้นทเดมีย์	สุจริต
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นายไพโรจน์ ทองหุ	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวสุภาพร พรหมรักษ์	สุจริต	นางสาวสุกานดา อุ่นใหม่	มีวินัย
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงศ์ ศรีคง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นางกัญฐ์ภาพัชร ศรีพรหม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวภาศิกา กล่อมเกล้า	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์คำจันทร์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นายสุภาชัย รอดรักษา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางถิรายุ พวงมาลัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางกชกร บุญส่ง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายวัชพล บุญสะอาด	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิถ์	นางสาวอรรวรรณ อุ่นเรือน	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นางชาลิณี แซ่มโต	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา	นายลิขิต พาณิชย์ดี	จิตอาสา
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	พรรณนิศา ประสมวงศ์	มีวินัย	กรรณิกา สุขสวาท	มีวินัย

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวนิษฐา ทองสุข	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายณัฐ สุทธิประภา	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓	สำนักงานเลขานุการกรม	นายวิโรจน์ ทวีเมือง	มีวินัย	นางสาวปิยาพร เพ็งสว่าง	จิตอาสา
๔	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นางเอมอร สมบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวสุมนา วรทินไชย	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖	กองบริหารการคลัง	นางสาวพรณิชา ชำยธนเจริญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นายชนะ เชื้อสุด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองนโยบายและแผน	นางสาวนันทิดา เอียดแก้ว	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นางสาววัชรีย์ รูปจันทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นายเจษฎา มีมา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นายฉัตรชัย เลื่อนประกันสิทธิ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวศดานันท์ ช่วงชัย	จิตอาสา	นายณฤนาท บุญเพ็ง	จิตอาสา
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางสาวพัชณิภา ปริญญาพล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นายพฤทธิ์ ชุมพงศ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	นายศิรินทร์ นาทวรทัต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นายปัญญาพล บุญรับ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ศูนย์สารสนเทศ	นายไกรวุฒิ เฉลิมพร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวอัญญารัตน์ ชัยเด่น	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นางสาวพรรณมณฑล เทพพงษ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นายคมสันต์ ทอดทอง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นายณรงค์ สำรวาย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาววัชรีย์ แซ่โจ้ว	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นายณัฐภาส รัตนเสน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นางสาวสุนันทา จิตอักษร	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นางสาววราภรณ์ เกษรสังข์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นายพีรพัฒน์ กันทะถึ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวนันท์จิรา ราชเสนา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางกัญญาภัค อัครวิมุต	มีวินัย	นางสาวชวตา เชียงสอน	จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มูลิการักษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นายยุทธพล นามวิชัย	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางปริยากร คงคาล้อม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นางสาวสุกัญญา ชิตอุทัย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරุช ธิมพันธ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายกษิต์เดช วัชรศิรินทร์	สุจริต	นางสาวอัญชลี ม่วงทรัพย์	จิตอาสา
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นางสาวมนัสนันท์ ตูติ	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางกฤษณา โฉมสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายอัครเดช ไชยปะ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นายอนุชา แสงอุทัย	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	จิตอาสา	นางสาวยะระวรรณ พ่วงจัน	มีวินัย
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวรุจิรา จิรจรรุจิตต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวทิวา หม่องพิชัย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นางสาวถนิมพร ศรีธิตาล	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นายนิวัฒน์ ชูรัตน์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นางสาวอรพรรณ การ์บุรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดดรง	นายวิเชียร เผ่าชู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายภูวดล สุขการ	สุจริต, จิตอาสา
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวณพสร อยู่เสื่อ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นายวิชาญ ทิปัญญามาลี	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นายชวลิต มั่นคง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางกัญรัตน์ นาคบุตร	มีวินัย	นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคติธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางสาวพิชญภา จำเป็น	มีวินัย	นายสุรดี หล้าดี	จิตอาสา
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาวอารยา นามเรียง	จิตอาสา	นายจอม เขียมทอง	จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางสาวกชกร เปลี่ยนสมัย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	นายสุรศักดิ์ รัตนไชย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นางพัชชาร์ มนต์วิวัฒนา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นายธันวา กระจ่างโลก	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นายสรายุทธ อวยพร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นางสาวอามีเนาะ วานี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นายพนต์ พวงจำปา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายอภิชาติ น้อยภูธร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นางสาววิชุดา การสนธิ์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นางสาวประกายดาว ชาวเหลือง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นายชุมพล พงษ์สมุทร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวสุพัตรา โมรา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นางสาววิรวรรณ สุขท่ามะปลา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายธัชกร เวชรังษี	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบินทร์บุรี	นายสากล บัวทิม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายสะอาดดี อาแว	จิตอาสา	นางเพียงตา จิมสิน	พอเพียง
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวภาวิณี มณีรัตน์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางสาวพรรณรุ่ง กำลั้ว่อง	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวนิรชา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	นางสาวสาวิตรี เกตุรักษ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวพรชนก พัดตัน	สุจริต	นางสาวจิตราภา ส่งแสง	จิตอาสา
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นายเวณิษฐ์ พฤกษ์รัตน์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายธนสาร เดชมัด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายชลสิทธิ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวังค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางธาริณี บุญแก้วล้อม	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	พอเพียง	นางสาวณัฐนันท์ พินธิสีบ	สุจริต
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นายศักดิ์กาศ ศาสตรานนท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวปานฤทัย เรืองสกุล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางสาวศุมาลิน อินทนะ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ	มีวินัย, จิตอาสา	นางวาริตรา วาแวนี	มีวินัย, จิตอาสา
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางสุภาวดี บุญมานัส	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นายสายัญญ์ คำจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางถิรนนท์ โลหะวานิชบุตร	มีวินัย, สุจริต	นางสาวภูษณิศตา อณิษฐ์ฤกษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	น.ส.ชวัลฤดี เพชรพงษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นางสาวจุฑามาศ อุณาศรี	จิตอาสา	นายชินโชติ ชาติไพบูลย์	จิตอาสา
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นางสาวศิริพร ทองคำรห์	พอเพียง, มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวจิตรา บือนา	จิตอาสา	นางสาวชุตินา ศรีวัฒนานนท์	พอเพียง
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นางสาวเสาวณา สุกะละ	จิตอาสา	ไม่มี	
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นายสรารุช สร้อยสุวรรณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายบุญณภพ ฉิมพินิจ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นางสาวรัฐัญญา รุ่งสว่าง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นายอำนาจ วงค์จา	สุจริต	นายสาโรจน์ เทียมเมฆ	มีวินัย
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางศรีทองรุ่ง มณีทอง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายวิโรจน์ พรหมใจ	พอเพียง, จิตอาสา	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	จิตอาสา
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางสาวสุมิตรา ทาสุนธ์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นายรุ่งโรจน์ วันทุมมา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางสาวกุลพัชร ปัญญาดี	จิตอาสา	นางสาวบัวแก้ว มงคลคุณ	พอเพียง
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นางจันทร์เพ็ญ หวลระลึก	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิววรรณ ทองโคตร	มีวินัย, จิตอาสา	นางสาวนวลอนงค์ กุลสอนนาน	มีวินัย, จิตอาสา
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นางยุพาพร เผือกม่วง	สุจริต	นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล	จิตอาสา
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางสาววิตรี บุญรังษี	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวปาริตา โต้ะประดู่	มีวินัย	นางสาวปาริฉัตร จันทร์เอียด	พอเพียง
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวบุษณีย์ ภัทรวัฒนานนท์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางนภาพร สุขเกษม	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นายเรืองวิทย์ ด้วงแพง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางชัญญาณณ์ภัส แจ่มอยู่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นายสุโน ภาษดา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวจิราพร ศรีวิเศษ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นายไชยรัตน์ บุญเรือง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นายสหวุฒิ พันธุ์พิทักษ์	สุจริต	นางประภัสสร เกิดวังหิน	มีวินัย
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นายพลาภรณ์ เคลือบคนโท	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายเพิ่มศักดิ์ คล้ายสังข์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นางสาววิจิตา พรหมรัตน์พรรณ	สุจริต
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นางสาวเปมิกา สุรีย์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวสุกานดา อุ่นใหม่	มีวินัย	นายสิทธิชัย บัวแก้วทอง	สุจริต
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นางอรรวรรณ ชลธิชโลทร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นายทวีสิน ชุมหอม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวจันทร์ฉาย ดีสม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นายธรรมรัฐ จันทร์โฮง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นายจุมพร ชันติกลม	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางสาววรินทร์ ทิมชม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวกัลยรัตน์ ปันติ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นางสาวมณีวรรณ แข็งแรง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	มีวินัย	นายนพรัตน์ โสดา	จิตอาสา
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิถ์	นางสาวอาภาพัชญ์ บุญเรือง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายจรัส พัฒนเวศน์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นายสมยศ คงทรัพย์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา	นายลิขิต พาณิชย์ดี	จิตอาสา
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	บุญส่ง มีปัญญา	มีวินัย	ชยพล มั่นตะสุตร	มีวินัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมบังคับคดี โทร. ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๐๘ ภายใน ๑๒๐๐

ที่ ยธ ๐๕๒๓(อ)/ ๑๗๐

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ

ตามที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๕๒๓(อ)/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้จัดกิจกรรมการคัดเลือกคนเด่นประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความประพฤติดี มีวินัย รับผิดชอบต่อนหน้าที่ โดยวิธีการโหวตลงคะแนนภายในหน่วยงาน และเมื่อได้รายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดแล้วให้หน่วยงานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และให้รายงานมายังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯภายในวันที่ ๒๕ ของทุกสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานผลการจัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๖ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมฯ ครบทุกหน่วยงาน โดยมีผลการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ติดต่อกัน ๓ เดือน รวมจำนวน ๓๑ คน จาก ๒๙ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ติดต่อกัน ๒ เดือน รวมจำนวน ๒๖ คน จาก ๒๕ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๓. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มากกว่า ๑ คน ดังนี้

๓.๑ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มากกว่า ๑ คน เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๘๐ คน จาก ๓๙ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๓.๒ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มากกว่า ๑ คน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๘๔ คน จาก ๔๒ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

๓.๓ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มากกว่า ๑ คน เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๗๔ คน จาก ๓๗ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕

๔. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มีจำนวน ๒ คน จาก ๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖

๕. หน่วยงานที่...

๕. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ๑ เดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คนเด่นประจำเดือน มีจำนวน ๑ คน จาก ๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดเสนอต่ออธิบดีเพื่อโปรดทราบต่อไป

Na

(นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

รายงานผลคนเด่น



เอกสารประกอบ



รับชม ณ กรมศ
เพื่อโปรดทราบ

น. ทัศนีย์

(นางทัศนีย์ เป่าอินทร์)

รองอธิบดีกรมบังคับคดี

ห้องที่ ๑๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ทราบ

Am

นางอรุณญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

นางอรุณญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๓ เดือน (เดือน เมษายน - มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	จำนวนที่ได้รับ การคัดเลือก(ครั้ง)
๑	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายภุชงค์ ชื่นแพ	จิตอาสา	๓
๒	กองบริหารการคลัง	นายชัยยันต์ จันทร์ชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๓	กองนโยบายและแผน	นางสาวนันทิตา เอียดแก้ว	พอเพียง	๓
๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวทุดติยาภรณ์ ฤทธิสมบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	มีวินัย, สุจริต	๓
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนรินทร์ ชิมจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย	๓
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา	๓
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคศิริธรรม	จิตอาสา	๓
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายวัฒนา บุญถูก	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เสียรศิลา	มีวินัย, สุจริต	๓
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวนริษา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายชลสิทธิ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา	๓
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวชลธิดา บุตรชน	พอเพียง	๓
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นายอดุลย์ คำป่า	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	๓

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๓ เดือน (เดือน เมษายน - มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	จำนวนที่ได้รับ การคัดเลือก(ครั้ง)
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นายทวีป จำนงค์ภักดิ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา	๓
		นายมานะ อุ่นจิงหาร	มีวินัย	๓
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวธนิษฐา กลั่นสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวโนนทัย จิตธรรม	จิตอาสา	๓
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	๓
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงศ์ ศรีคง	มีวินัย	๓
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา	๓

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน
๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวจิราภินันท์ โพธิ์เขียว	จิตอาสา	พฤษภาคม
				มิถุนายน
๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางสาวบุญธรรม กอเข้ม	สุจริต	เมษายน
				พฤษภาคม
๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นายนิวัฒน์ ชูรัตน์	มีวินัย, สุจริต	พฤษภาคม
				มิถุนายน
๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	เมษายน
				พฤษภาคม
๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวอรทัย อัดถาวร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	เมษายน
				พฤษภาคม
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	เมษายน
				พฤษภาคม
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางสาวกชกร เปลี่ยนสมัย	จิตอาสา	เมษายน
				พฤษภาคม
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี	นางสาววิตรี เนาว์เพชร	สุจริต	เมษายน
				พฤษภาคม
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวเดือนนภา ศิริบุษงค์	พอเพียง, มีวินัย	เมษายน
				พฤษภาคม
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นางสาวอัจฉรา ชิตะวงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	เมษายน
				พฤษภาคม
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางพัชรินทร์ สมวงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	พฤษภาคม
				มิถุนายน

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	พอเพียง	เมษายน
				พฤษภาคม
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางพรรณธิพา วจนานวัช	สุจริต	เมษายน
				พฤษภาคม
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางจิตติกานต์ สุขวันมา	สุจริต จิตอาสา	พฤษภาคม
				มิถุนายน
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรากร กลั่นสกุล	พอเพียง	พฤษภาคม
				มิถุนายน
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	เมษายน
		นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	สุจริต, จิตอาสา	มิถุนายน
				เมษายน
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวปุรณดา ยอดเครือ	มีวินัย	มิถุนายน
				พฤษภาคม
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางจิราวรรณ ภูมิภาค	พอเพียง, มีวินัย	เมษายน
				มิถุนายน
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล	มีวินัย	เมษายน
				พฤษภาคม
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นายเรืองวิทย์ ด้วงแพง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	พฤษภาคม
				มิถุนายน
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายณัฐศักดิ์ สฤติยนาถ	พอเพียง	พฤษภาคม
				มิถุนายน

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวเรริกา ภู่วง	สุจริต	เมษายน
				มิถุนายน
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์	จิตอาสา	เมษายน
				พฤษภาคม
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายวัชพล บุญสะอาด	สุจริต	พฤษภาคม
				มิถุนายน
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นางชาลิณี แซ่มโต	พอเพียง, จิตอาสา	เมษายน
				มิถุนายน

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคะแนนประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นายธีระกิตต์ เฉลิมกิจพาณิชย์	จิตอาสา
		นายศุภชัย คงทอง	จิตอาสา
๒	สำนักงานเลขานุการกรม	นางชติกาญจน์ กวยรักษา	พอเพียง
		นางอัญชญา เทศธา	จิตอาสา
๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นายคณิศร แจ่มเย็น	มีวินัย
		นางสาวจอมใจ ไกรเทพ	พอเพียง
๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวธมลวรรณ เศษคง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายกฤษฎิ์คุณ ตั้งธรรม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
		ว่าที่ ร.ต.นพรุจ พรหมทะเลสาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางอรอุมา วงษ์ลา	สุจริต
		นายอัครวิทย์ ถานโอภาส	จิตอาสา
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางสาวธิดาทิพย์ เฉยฉิว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวฐานิตา ไรจนคงอยู่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย
		นางสาวแพรวขวัญ ช่องงาม	สุจริต
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวทิวา หม่องพิชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต
		นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นายมังกรักษ์ อุทกิจ	มีวินัย
		นายนรินทร์ อักษรดี	พอเพียง

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคะแนนประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นายจำลอง หวังร่วมกลาง	พอเพียง
		นางสาวสุนิสา บุปผาชาติ	จิตอาสา
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางชบาไพร สุวรรณอักษร	สุจริต
		นางสาววรรณิการ์ คำปา	จิตอาสา
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชั่งโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นายชุมพล พงษ์สมุทร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวโสธยา อิ่มเลี้ยง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายธัชกร เวชรังษี	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวสุจิตวดี วนภูมิ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นาภาณูมาศ ดิสสระ	สุจริต
		นางสาวรัชนี เล็งฮะ	พอเพียง
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวนิรชา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวกรณิการ์ ธนะวงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวเดือนนภา ศิรินุพงศ์	พอเพียง, มีวินัย
		นางสาวเปมิกา อินทร์แก้ว	จิตอาสา
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา
		นายนิติธร เปรี่ยมมี	จิตอาสา
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	พอเพียง
		นางสาวชลธิดา บุตรชน	พอเพียง

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคะแนนประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นายศักดิ์ดา ศาสตราภรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายอดิศักดิ์ ใจหาญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางกรรณิการ์ คุณยศยิ่ง	สุจริต
		นายธนีสร พงษ์ไพบูลย์	จิตอาสา
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายศรายุทธ คำวังค์	จิตอาสา
		นางสาวสุภลักษณ์ โสมณวัตร	จิตอาสา
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นายชวลิต ไชยภาค	สุจริต
		นายมะยาก็ แวและ	พอเพียง
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา
		นายมานะ อุ่นจันทาร	มีวินัย
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางจิราภรณ์ ชัยศุภสกุล	สุจริต
		นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ์	สุจริต
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางสาวศศิวิมล มีมาก	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายโรจน์ศักดิ์ วงศ์ข้างเงิน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางพิชานันท์ อินทชาติ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางญาธิดา รักจักร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
		นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	สุจริต, จิตอาสา
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	นางสาวญาตาวี ลือทองจักร	สุจริต, จิตอาสา
		นางศรียรัตน์ กมลภากรณ์	พอเพียง, จิตอาสา
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางจิราวรรณ ภูมิภาค	พอเพียง, มีวินัย
		นางสาวพันธิภา ไชยสุระ	มีวินัย, จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นายกำธร นาคทิพย์	สุจริต
		นายมุฮัมหมัดซุฮรี ชุนดำ	จิตอาสา
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นางสาวเพียว ทองคำ	พอเพียง
		นายเพิ่มศักดิ์ คล้ายสังข์	จิตอาสา
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา
		นางสาวผาสุข ผดุงศักดิ์	มีวินัย
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นายไพโรจน์ ทองหุย	มีวินัย
		นางสาวณัฐชานา หมั่นพันธ์	พอเพียง
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางศิริยาพร ธรรมคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายทวีสิน ชุมหอม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางสาววิภาวรรณ กิตติขยางกูร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต
		นายเชน ภูเอี่ยม	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา
		นายลิขิต พาณิชย์ดี	จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นางสาวธัญญธรณ์ ประเสริฐสิริบุญ	จิตอาสา
		นางสาวนิชนันท์ พานแก้ว	จิตอาสา
๒	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวพวงเพชร ฉุ่มผล	จิตอาสา
		นางสาวนันทนา นรณี	จิตอาสา
๓	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายกฤษณ ชื่นแพ	จิตอาสา
		นางสาวพัชรี ทิมทอง	จิตอาสา
๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นายอรุพงษ์ เสถียรกาล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวอุไรรัตน์ สิงห์ชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางจิตติยา โอฟารปีติกุล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายสิทธิชัย กิตติมังมงคล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๖	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นายจักรกฤษ มูลสรวง	จิตอาสา
		นางสาวสาลินี ศิรินัย	จิตอาสา
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต
		นายสุเมธ กะตารัตน์	พอเพียง, จิตอาสา
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางณัฐณิศา สุภธีระ	จิตอาสา
		นางสาวธนวัน โปกคา	พอเพียง
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นางสาวณัฐกานต์ ทำชอบ	มีวินัย
		นางสาวเยาวเรศ ยิ้มห้อย	สุจริต
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางกฤษณา ไฉมสุข	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
		นายอัครเดช ไชยปะ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	พอเพียง
		นางสาวยะระวรรณ พ่วงเงิน	สุจริต

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวปัทมาภรณ์ คำฟู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายกฤษดา ทาจิณา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวทิวา หม่องพิชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวประทีป เต็นนะหลี่	พอเพียง, จิตอาสา
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวรสสุคนธ์ นาคไธสง	พอเพียง
		นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางสาววิไลพร ปามุทา	สุจริต
		นางอุทัยวรรณ กันยาวงศ์	จิตอาสา
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุ้ม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาววิศรา ตริยตันติวังค์	จิตอาสา
		นางวันเพ็ญ หนากลาง	มีวินัย
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางจันทนา คำเชื่อน	สุจริต
		นางสาวปิยะนุช คำถา	สุจริต
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวลาลิตย์ อบอุ่น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายอนรรต บุญคง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายสมพร แสงเงิน	มีวินัย
		นายประพันธ์ เงินแก้ว	จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวอรุณรัตน์ หนูช่วย	มีวินัย, สุจริต
		นางสาวเดือนนภา ศิริบุษงค์	มีวินัย, สุจริต
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวชลธิดา บุตรชน	จิตอาสา
		นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	จิตอาสา
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวภัชราพร ศรีสุวรรณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายณัฐพงศ์ นันตา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์รัตน์ ปาเมืองมูล	มีวินัย, จิตอาสา
		นางสาวมยุรา ศิลปจิตต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นางจิราพร ดงสงเคราะห์	สุจริต, จิตอาสา
		นายอุดร คำปา	พอเพียง
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายณรงค์ แก้วลอดหล้า	จิตอาสา
		นายสมโภช แปวสูงเนิน	จิตอาสา
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นางสาวศิริพร ทองดำริห์	มีวินัย, สุจริต
		นายทวีป จำนงค์ภักดิ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวจิตรา ปือนา	มีวินัย
		ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำส๊ะ ยาประจัน	จิตอาสา
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา
		นายมานะ อุ่นจันทาร	มีวินัย
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางสาวปุณณดา ยอดเครือ	มีวินัย
		นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้าวอาสา	จิตอาสา
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
		นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	สุจริต, จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวปุณณดา ยอดเครือ	มีวินัย
		นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้าวอาสา	จิตอาสา
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางศศิประภา อนุทุม	พอเพียง, จิตอาสา
		นายนนทวิช นนทวงษ์	พอเพียง
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวพนิดา หมาดเท่ง	สุจริต
		นางวรรณฤดี เลิศคุณภัทร	มีวินัย
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา
		นส.ณัฐชนก ตันทเทมีย์	สุจริต
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นายนิธิรุจน์ แสงเงิน	มีวินัย
		นายสิทธิชัย บัวแก้วทอง	สุจริต
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวจันทร์ฉาย ดีสม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวรุ่งอรุณ อยู่ครบ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางรัตนาวดี ละอองศรี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายสุชาติ ละกำป็น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา
		นางจุฑามณี บุตรภักดิ์	จิตอาสา
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายมงคล มงคลคุณ	พอเพียง

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นางสาวริสชา เอกสิงห์	พอเพียง
		นางสาวนพมาศ ปิยสุภฤกษ์	จิตอาสา
๒	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวดวงพร อินทรช้าง	พอเพียง
		นางสาวภัทรวดี ปิ่นก้อน	จิตอาสา
๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นายอัฐพันธ์ สุวดีพัฒนา	มีวินัย
		นางสาวศราพร บรรเจิดศีล	จิตอาสา
๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวสุทธิมาศ ท่าแก้ว	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวมนทิพา รุ่งเรืองกิจ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวอัญญาณี นุ่มน้อย	สุจริต
		นางสาวปฐมา ก้นกา	จิตอาสา
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
		นางเกษศิณี วิเศษศรี	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางอรวรรณ คำปลิว	มีวินัย
		นางสาวประกายรัตน์ มาตราช	จิตอาสา
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายนิตินัย ปัญโญยิ่ง	สุจริต
		นางธารินี รักษาศรี	จิตอาสา
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางอรรัญญา คำพลกรัง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายทรงศิลป์ ทูลแก้ว	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	จิตอาสา
		นางสาวยะระวรรณ พ่วงเงิน	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นางสาววัลย์รวี ปรสันติสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นายพิศาล ทนินซ้อน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวนิภาพร มะโนวรรณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวจิราภรณ์ ชมเชย	สุจริต
		นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางสาวพิชญาภา จำเป็น	มีวินัย
		นางสาวจันทร์จิรา พันรักษา	จิตอาสา
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายรัชพล หนูไพล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาวปิยณัฐ บุษพาชาติ	จิตอาสา
		นางสาวพรพันธ์ ผลช่วย	จิตอาสา
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นายวโรตม ปัญญาพิพย์	สุจริต
		นายพยนต์ พวงจำปา	สุจริต
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวสุพัตรา โมรา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวจิราภา ศรีแย้ม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายมนตรี วิเชียรรัตน์พงศ์	จิตอาสา
		นางสาววันทนา หวาเอียด	พอเพียง
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวนิรชา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวพันธ์ทิพย์ โทบุรินทร์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวพรชนก พัดตัน	มีวินัย, สุจริต
		นางสาวอรุณรัตน์ หนูช่วย	พอเพียง

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวชลธิดา บุตรชน	พอเพียง
		นางสาวภิญญา ชัยสวัสดิ์	จิตอาสา
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวเพ็ญภา ขัดสาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายศักดิ์ดา ศาสตราพันธ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	ว่าที่ร้อยตรีदनัย นนทะชาติ	จิตอาสา
		นางสาวเฟื่องฟ้า อัฐนาค	จิตอาสา
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวสุรียรัตน์ ศรีปราษฎ์	จิตอาสา
		นางสาวชุตินา ศรีพัฒนานนท์	พอเพียง
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รินเรืองบุญ	จิตอาสา
		นายมานะ อุ่นจันทาร	มีวินัย
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นายอภิรักษ์ จันทร์มี	มีวินัย
		นางสาวพัชรดา ปราศรี	จิตอาสา
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
		นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	สุจริต, จิตอาสา
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางสาวนิตติยา สัสดี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายมงคล มงคลคุณ	พอเพียง
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางจิราวรรณ ภูมิภาค	มีวินัย
		นางสาวพรทิพย์ ยूरยาตร	มีวินัย, จิตอาสา
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวสกุลรัตน์ ทัสโรภาส	สุจริต
		นางสาวพีรยา ใจซื่อ	จิตอาสา
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวสุภาพร พรหมรักษ์	มีวินัย
		นางสาวเรริกา ภู่วง	สุจริต

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวภาศิกา กล่อมเกล้า	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายอานัส โส๊ะเบ็ญอาหลี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางไปรมา อธิธิชัย เอี่ยมงาม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายสัญญา หมอจิ้น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นางสาวขวัญฤทัย พาภักดี	มีวินัย
		นางสาวประภัสสร ปัทมมณี	จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา
		นายทศรัศม์ หลักชุม	จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน	จำนวนที่ได้รับ การคัดเลือก(ครั้ง)
๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางสาวสมพร ประสงค์	มีวินัย, สุจริต	เมษายน	๑
		นายพงศกร เพ็ญจันทร์	มีวินัย, สุจริต	พฤษภาคม	๑

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๑ เดือน
ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน	จำนวนที่ได้รับ การคัดเลือก(ครั้ง)
๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	นายธีรพล ค่ายภักดี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิต	เมษายน	๑

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนเมษายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นายธีระกิตต์ เฉลิมกิจพาณิชย์	จิตอาสา	นายศุภชัย คงทอง	จิตอาสา
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นายกฤตากร สารทนต์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวจิรนนท์ ภูสุข	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๔	สำนักงานเลขานุการกรม	นางชุตติกาญจน์ กวยรักษา	พอเพียง	นางอัญชญา เทศถา	จิตอาสา
๕	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายกฤษณ ชื่นแพ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นาย วชิระ ชูเชื้อ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองบริหารการคลัง	นายชัยยันต์ จันทร์ชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางรวีวรรณ พัฒนเชียร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองนโยบายและแผน	นางสาวนันทิตา เอียดแก้ว	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นายคณิศร แจ่มเย็น	พอเพียง	นางสาวจอมใจ ไกรเทพ	พอเพียง
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นายสมเกียรติ คงเกลี้ยง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางกนกพร รอดไสว	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวธมลวรรณ เศษคง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายกฤษฏีกุณ ตั้งธรรม	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นายกฤติน พันเพชร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นายนราทร เพ็งจันทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	นางสุนิษา สิงหเดช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางกมนนิษฐ์ ธีร์รุจินันท์	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์สารสนเทศ	นางสาววิไลลักษณ์ คำสกุล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวอรพินท์ สุทธิวิธา	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นายไร่นาน หมดอะดัม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาวกาญจนา เขียวโพธิ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวทุติยาภรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวพรญมลวรรณ ส่วนสมพงษ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นางสาวกาญจนา พุทธโสภาท	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นายอนุพงษ์ ขวัญสุด	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นายสุรเชษฐ์ วงษ์แขก	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นายวุฒิชัย ชอบผล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	ว่าที่ ร.ต.นพรุจ พรหมทะเลสาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนเมษายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวนันทิชา ราชเสนา	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางอรอุมา วงษ์ลา	สุจริต	นายอัศวินท์ ถานโอบาส	จิตอาสา
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเบญจวรรณ มุสิกการักษ์	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นางสาวณัญญา แก้วมัน	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางสาวบุญธรรม กอเข็ม	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරนุช ฉิมจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นางสาวเพลินจิตร์ เดชแสง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นายประจวบศิลป์ บุญเย็น	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางสาวธิดาทิพย์ เฉยฉิว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวฐานิตา โรจนคงอยู่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นางสาวเกศินี เหลือบุญเลิศ	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย	นางสาวแพรวขวัญ ช่องงาม	สุจริต
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวพิกุล กาวีโล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวทิวา หม่องพิชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นางชญาณี หวลทรง	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นางสาวอัจฉรา ไชยลังกา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นายพงศกร เหมยากรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายธนิต เดชาทัย	จิตอาสา
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวจิรพรรณ ศรีชัยวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวอรทัย อรรถาหาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นายณภัทร สุญแก้ว	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นายชวลิต มั่นคง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต	นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคิตธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นายมังกรักษ์ อุทกิจ	มีวินัย	นายนรินทร์ อักษรดี	พอเพียง
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นายจำลอง หวังร่วมกลาง	พอเพียง	นางสาวสุนิสา บุปผาชาติ	จิตอาสา
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายบัญชา บัวจันอัด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางชวนพิศ หวังอ้อมกลาง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนเมษายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	นายสุรศักดิ์ รัตนไชย	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นางสาวสุขทิวา รอดคีน	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นางสาวกรกช ลิ้มพานิช	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นางสาวกมลวรรณ ศรีวิเศษ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นางสาวจุฑารัตน์ ประมะโน	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางชบาไพร สุวรรณอักษร	สุจริต	นางสาววรรณิการ์ คำปา	จิตอาสา
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายวัฒนา บุญถูก	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นางสาววงศ์วณ คงรัมย์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นางสาวศิริพร อ่อนละมุล	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	นายธีรพล ค่ายภักดี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชั่งโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นายชุมพล พงษ์สมุทร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวโสธยา อิ่มเลี้ยง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เศียรศิลา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายธจักร เวชรังษี	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวสุจิตวดี วนภูมิ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี	นางสาววิตรี เนาว์เพชร	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นางภาณุมาศ ดิสสระ	สุจริต	นางสาวรัชนี เล็งฮะ	พอเพียง
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นายทวีศักดิ์ ทองมูล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางวริชรา จินตามณี	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวนิรชา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาววรรณิการ์ ณะนะวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	นายเอกลักษณ์ หนูมี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวเดือนนภา ศิรินุพงศ์	พอเพียง, มีวินัย	นางสาวเปมิกา อินทร์แก้ว	จิตอาสา
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นายเวณิชย์ พฤกษ์รัตน์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายชลสินธ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นางสาวอัจฉรา ชิตทวงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางบังอร เย็นนที	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา	นายนิติธร เปรี่ยมมี	จิตอาสา
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	พอเพียง	นางสาวชลธิดา บุตรชน	พอเพียง
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นายศักดิ์ดา ศาสตราานนท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายอดิศักดิ์ ใจหาญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนเมษายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางพรรณธิพา วจนานวิช์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางกรรณิการ์ คุณยศยิ่ง	สุจริต	นายธนีสร พงษ์ไพบูลย์	จิตอาสา
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางสาวธนาภรณ์ คำนนท์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางนภารินทร์ สีพันนา	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางจันทร์เพ็ญ คันธวงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นายอุดร คำปา	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายศรายุทธ คำวงศ์	จิตอาสา	นางสาวสุกัลักษณ์ โสมณวัตร์	จิตอาสา
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นายทวีป จำนงค์ภักดิ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นายชวลิต ไชยภาค	สุจริต	นายมะยาก็ แวและ	พอเพียง
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา	นายมานะ อุ่นจิงหาร	มีวินัย
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นางสาวเสาวณา สุกะละ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวธนัชชา กลั่นสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นางสาวคณาภาญจน์ ชมภูนุช	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นางสาวศิริมา ศรีเมือง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางจิราภรณ์ ชัยศุภสกุล	สุจริต	นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ์	สุจริต
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางสาวศศิวิมล มีมาก	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางพิชานันท์ อินทชาติ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายโรจน์ศักดิ์ วงศ์ข้างเงิน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางญาธิดา รักจักร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	นางณัฐภาญจน์ ทรัพย์อนันต์	สุจริต, จิตอาสา
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางสาวสมพร ประสงค์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวปรณดา ยอดเคเรือ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางสาวญาตาวิ ลือทองจักร	สุจริต, จิตอาสา	นางศิริรัตน์ กมลภากรณ์	พอเพียง, จิตอาสา
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นางชฎาภรณ์ บุญราช	จิตอาสา	ไม่มี	
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางจิราวรรณ ภูมิภาค	พอเพียง, มีวินัย	นางสาวพันธิภา ไชยสุระ	มีวินัย, จิตอาสา
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางกัลยา แจ่มกระจ่าง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นายกำธร นาคทิพย์	สุจริต	นายมุฮัมหมัดซุฮรี ขุนดำ	จิตอาสา
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวอนิทัย จิตธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางสาวสิริลักษณ์ กัลยาวงศ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางชญัญญาณัฏฐ์ แจ่มอยู่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนเมษายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นางสาวบังอร วงศ์ยา	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นายบุญโฮม จันทะเกตุ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสาวน้ำทิพย์ เกตุทอง	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นางนิตยา เยตรสุวรรณ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นางสาวขวัญอนงค์ นาคน้อย	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นางสาวเพียววาท ทองคำ	พอเพียง	นายเพิ่มศักดิ์ คล้ายสังข์	จิตอาสา
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นางสาวผาสุข ผดุงศักดิ์	มีวินัย
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นายไพโรจน์ ทองหุ	มีวินัย	นางสาวณัฐชานา หมั่นพันธ์	พอเพียง
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวอชิษนัน เหลือพงษ์	มีวินัย	นางสาวเรริกา ภู่พวง	สุจริต
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงศ์ ศรีคง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นางสาวมลธิรา บุญมี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางศิริยาพร ธรรมคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายทวีสิน ชุมหอม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นางสาวศรีธัญญา กองพอด	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางสาววิภาวรรณ กิตติขยางกูร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นายเชน ภู่เอี่ยม	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายสุรชาติ สรศิลป์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายมะรุต แก้วศรี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิษฐ์	นางสาวศิริกมล สังข์มูล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นางชาลิณี แซ่มโต	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา	นายลิขิต พาณิชย์ดี	จิตอาสา
๑๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นายวสุ แน่นสิงห์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นางสาวธัญญธรณ์ ประเสริฐสิริบุญ.	จิตอาสา	นางสาวนิชนันท์ พานแก้ว	จิตอาสา
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นายจรูญชัย ฉิมโพบูลย์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นายสุธี สุธาวัน	มีวินัย, สุจริตมีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๔	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวพวงเพชร ฉุ่มผล	จิตอาสา	นางสาวนันทนา นรณี	จิตอาสา
๕	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายภุชงค์ ชื่นแพ	จิตอาสา	นางสาวพัชรี ทิมทอง	จิตอาสา
๖	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวสุนณา วรทินไชย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองบริหารการคลัง	นายชัยยันต์ จันทร์ชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางสาวรักกณา เตชุปกรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองนโยบายและแผน	นางสาวนันทิตา เอียดแก้ว	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นายเลอสันต์ รัตนพันธุ์	จิตอาสา	นางสาวชุตินา พานศรี	จิตอาสา
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นายอรุพงษ์ เสถียรกาล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวอุไรรัตน์ สิงห์ชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวรัชนี สุดสุข	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางจิตติยา โอหารปีติกุล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายสิทธิชัย กิตติมังมงคล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางสาววารุณี ทองอ่อน	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นางสาวกัญญาณัฐ ทรัพย์อินทร์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์	นางสาวสุดารัตน์ ดวงมณี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางสาวกวิณฑิพย์ ทัพชัย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์สารสนเทศ	นายวิวัฒน์ ศรีไพร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวสุภัค ไทรทอง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นายเกื้อ เจริญพันธุ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาวภัทรวดี กังวาลดี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นายจักรกฤษ มุลสรวง	จิตอาสา	นางสาวสาลินี ศิริรัมย์	จิตอาสา
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวพุดิยาภรณ์ ฤทธิสมบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวผุสดี เกียรติมนิรัตน์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นางสาวรุ่งตะวัน คำปิ่น	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นางน่องนุช เกตุแก้ว	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	ว่าที่ พ.ต.ลัทธพิชญ์พงษ์ บุญศรี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นายพิรพัฒน์ กันทะถ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นายสุเมธ กะตารัตน์	พอเพียง, จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวจิราภินันท์ โพธิ์เขียว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางณัฐนิดา สุภธีระ	จิตอาสา	นางสาวธนวัน โปคา	พอเพียง
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวเจนจิรา จันทร์รัตน์	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นางสาวพอใจ จันทร์ทอง	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางสาวบุญธรรม กอเข้ม	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายศุภศักดิ์ ฉายา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนรินทร์ ฉิมพันธ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นางสาวณัฐกานต์ ทำชอบ	มีวินัย	นางสาวเยาวเรศ ยิ้มท้อย	สุจริต
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นางนภัสวรรณ กวนพา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางกฤษณา โฉมสุข	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	นายอัครเดช ไชยปะ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นางสาวมลวรรณ จันทร์จนา	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	พอเพียง	นางสาวยะระวรรณ พ่วงจีน	สุจริต
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวปัทมาภรณ์ คำฟู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายกฤษดา ทาจิณา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวทิวา หม่องพิชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นางพนิดา หลุยจำวัน	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นายนิวัฒน์ ชูรัตน์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นายนิรันดร์ บุญมา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวประทีน เต็นนะหลี่	พอเพียง, จิตอาสา
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวอรทัย อัดถาหาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นายชกมล แสนศักดิ์หาญ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นายอรรถกฤดี จุฬพันธ์ทอง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวรสสุคนธ์ นาคไธสง	พอเพียง	นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคิตธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางสาววิไลพร ปามทา	สุจริต	นางอุทัยวรรณ กันยาวงค์	จิตอาสา
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวุฒิชัย ทรงคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาววิศรา ตรีรัตน์ดิวงค์	จิตอาสา	นางวันเพ็ญ หนากลาง	มีวินัย
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางสาวกชกร เปลี่ยนสมัย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายธวัชชัย บุญลือเลิศ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุ่งสง	นางสาวสุปรียา แสงไกร	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากพนัง	นายปริญญา ฐานะวัฒนา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นายสมชาย หงษ์ทอง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นายหนูเคน สุทธิประภา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางจันทนา คำเชื่อน	สุจริต	นางสาวปิยะนุช คำถา	สุจริต
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายวัฒนา บุญฤกษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นายแก้ว ก้านเหลือง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นางสาวมะลิวัลย์ ทรงประโคน	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบพูนธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบพูนธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวลาติศย์ ออบอุ่น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายอนุรุต บุญคง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เศียรศิลา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายธัชกร เวชรังษี	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาภินทรบุรี	นางสาววิตรี เนาว์เพชร	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายสมพร แสงเงิน	มีวินัย	นายประพันธ์ เงินแก้ว	จิตอาสา
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวกัญญารัตน์ รัมมะภาพ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางสาวกัญญารัตน์ ชุ่มมงคล	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวนิรชา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	นางสาวกชกร ณิชกรพงศ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวอรุณรัตน์ หนูช่วย	มีวินัย, สุจริต	นางสาวเดือนนภา ศิริบุษย์	มีวินัย, สุจริต
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นายสนั่น จันทร์โชติ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายชลสินธ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นางสาวอัจฉรา ชิตทวงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางพัชรินทร์ สมวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานอม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวชลธิดา บุตรชน	จิตอาสา	นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวภัชราพร ศรีสุวรรณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายณัฐพงศ์ นันทา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางสาวศุมาลิน อินทนะ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางจิตติกานต์ สุขวันมา	สุจริต จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางธัญชนก จำวงศ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางสาวลลิตา สุวรรณไตรย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์รัตน์ ปาเมืองมูล	มีวินัย, จิตอาสา	นางสาวมยุรา ศิลปจิตต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นางจิราพร ดงสงเคราะห์	สุจริต, จิตอาสา	นายอัคร คำปา	พอเพียง
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายณรงค์ แก้วลอดหล้า	จิตอาสา	นายสมโภช แพบสูงเนิน	จิตอาสา
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นางสาวศิริพร ทองดำริห์	มีวินัย, สุจริต	นายทวีป จำนงค์ภักดิ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวจิตรา ปือนา	มีวินัย	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำส๊ะ ยาประจัน	จิตอาสา
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา	นายมานะ อุ้นจิงหาร	มีวินัย
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วแท้	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวธนัชชา กลั่นสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรกรกร กลั่นสกุล	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นางสาวกรรณิการ์ ตนหาญ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางสาวสุกัญญา ทองทากาศ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางสาวปณณดา ยอดเครือ	มีวินัย	นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้าวอาสา	จิตอาสา
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายวิโรจน์ พรหมใจ	จิตอาสา, พอเพียง	นางสาวชนัดดา วงค์ข้างเงิน	มีวินัย, สุจริต
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นายพงศกร เพ็ญจันทร์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวปณณดา ยอดเครือ	มีวินัย	นางสาวรัชฎาภรณ์ท้าวอาสา	จิตอาสา
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางศศิประภา อนุทุม	พอเพียง, จิตอาสา	นายณนทวิช นนทวงษ์	พอเพียง
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นายสมเกียรติ หวละครลิก	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิวารรณ ทองโคตร	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นายชนะ พรพิทักษ์กุล	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางสาวนุกูล เพชรม่วง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวพนิดา หมาดเท่ง	สุจริต	นางวรรณฤดี เลิศคุณภัทร	มีวินัย
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวอโนทัย จิตธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางสาวรัชชิกา พงษ์กายี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นายเรืองวิทย์ ด้วงแพง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นางสาวรุ่งทิพย์ กลิ่นสุหร่าย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวลภัสสรดา มกรพงศ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสมรภัช ทศพรพิทักษ์	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นายเจษฎาชัย ศศรีคำแหง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสุวรรณโลก	นางสาวศวิตา บุญรัตน์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายณัฐฐศักดิ์ สถิตยนาท	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นส. ณัฐชนก ต้นทเดมีย์	สุจริต
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นางสาวณัฐชญา หมั่นพันธ์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นายนิธิรุจน์ แสงเงิน	มีวินัย	นายสิทธิชัย บัวแก้วทอง	สุจริต
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงศ์ ศรีคง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นายปัญญา มุทสิทธิ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวจันทร์ฉาย ดีสม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวรุ่งอรุณ อยู่ครบ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นายจุมพร ชันติกลม	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางรัตนาวดี ละอองศรี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายสุชาติ ละก่าป่น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายวัชพล บุญสะอาด	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายนพรัตน์ โสดา	พอเพียง	ไม่มี	พอเพียง
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิตถ์	นางสาวภิญชิตรา เหมือยวงศ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นายสมยศ คงทรัพย์	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา	นางจุฑามณี บุตรภักดี	จิตอาสา
๑๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นายบุญส่ง มีปัญญา	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นางสาวอริษา เอกสิงห์	พอเพียง	นางสาวนพมาศ ปิยสุภฤกษ์	จิตอาสา
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวรุ่งทิพย์ ปูนบรรลือเดช	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวบุรฉกร กรอบมุข	มีวินัย, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวดวงพร อินทรช้าง	พอเพียง	นางสาวภัทรวดี ปิ่นก้อน	จิตอาสา
๕	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายเกษณ ชื่นแพ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวพนิดา ผาทองที	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองบริหารการคลัง	นายชัยยันต์ จันทร์ชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางสาวอัญชลี จันดี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองนโยบายและแผน	นางสาวนันทิตา เอียดแก้ว	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นายอัฐพันธ์ สุวดีพิพัฒน์	มีวินัย	นางสาวศราพร บรรเจิดศีล	จิตอาสา
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นางเยาวลักษณ์ เจนกิจรุ่งเรือง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวรัชณี สุดสุข	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวสุทธิมาศ ท้าแก้ว	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวมนทิพา รุ่งเรืองกิจ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นายเดชาวัต สีแก้ว	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นางสาวสรวงสุดา คงนคร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	นายศิสนธ์ นาทวรทัต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางภัทรภร เวชรังษี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์สารสนเทศ	นายวิวัฒน์ ศรีไพโร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวอัญญาณี นุ่มน้อย	สุจริต	นางสาวปฐมา กันกา	จิตอาสา
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นางฐะปะนีย์ สุนิพล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาววัชรีย์ ขุนคงมี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นายจักรกฤษ มูลสรวง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวทุติยาภรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาววัชรีย์ แซ่โจ้ว	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นายพิพิธชัย พุกสวัสดิ์	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นางสาวกรรณิกา สุขจิตร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นางสาวแสงจันทร์ สุขนิรันดร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	น.ส.ทิพัลย์ ป่อเพทาย	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	นางเกษศิณี วิเศษศรี	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวจิราภินันท์ โพธิ์เขียว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางอรรพรรณ คำปลิว	มีวินัย	นางสาวประกายรัตน์ มาตราช	จิตอาสา
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวสุกัญญา ชัยเดช	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นางสาวสุชาวี แบนแสง	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางสาววรรณฉัตร พวยพุง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นางสาวสุกัญญา ชิตอุทัย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරนุช ฉิมจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายนิตินัย ปัญโญยิ่ง	สุจริต	นางธารินี รักษาศรี	จิตอาสา
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นางสาวกัณฑวิญญ์ เนตรสูงเนิน	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางอริญญา คำพลกรัง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายทรงศิลป์ ทูลแก้ว	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นายอนุชา แสงอุทัย	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	จิตอาสา	นางสาวยะระวรรณ พ่วงจีน	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวปัทมาภรณ์ คำฟู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	นางสาวณิมาพร ศรีธิตาล	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นายนิวัฒน์ ชูรัตน์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นายวีระยุทธ จันทร์เป็ง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดดรง	นางสาววัลย์รวี ประสันตสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นายพิศาล ทินซ้อน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวนิภาพร มะโนวรรณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นางสาวพระประภา ทรายวงศ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นางสาวจงกลณี รักการคำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวจิราภรณ์ ชมเชย	สุจริต	นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายภูเบศ มีคติธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางสาวพิชญาภา จำเป็น	มีวินัย	นางสาวจันทร์จิรา พันรักษา	จิตอาสา
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายรัชพล หนูไพล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาวปิยณัฐ บุปผาชาติ	จิตอาสา	นางสาวพรพันธ์ ผลช่วย	จิตอาสา
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางสาวกชกร เปลี่ยนสมัย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางเอมอร ศรีมุกข์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นางจันทนา ชูวงศ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นางสาวพัชนี โรจนพงศ์สถาพร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นายอาร์ณย์ นาทอง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นางสุทธิมา สุทธิประภา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นายวโรตม ปัญญะทิพย์	สุจริต	นายพยนต์ พวงจำปา	สุจริต
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นายวัฒนา บุญถูก	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นางฐิติพร สุนทรสารทูล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นางสาวมินตรา โสภา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวสุพัตรา โมรา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวจิราภา ศรีแย้ม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เศียรศิลา	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นางสาวสุจิตวดี วนภูมิ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบินทร์บุรี	นางสาวนิภา จันทราสินธุ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายมนตรี วิเชียรรัตนพงศ์	จิตอาสา	นางสาววันทนา หวาเอียด	พอเพียง
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวภาวิณี มณีรัตน์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นายพิสิฐ แพงเพ็ง	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวนิรชา บุญวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวพันธ์ทิพย์ โทบุรินทร์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ ศรีรัฐ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวพรชนก พัดตัน	มีวินัย, สุจริต	นางสาวอรุณรัตน์ หนูช่วย	พอเพียง
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางอัจฉราวดี ส่งศรี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายชลสิทธิ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นางสาวระเวียง ชิตมิตร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางพัชรินทร์ สมวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวชลธิดา บุตรชน	พอเพียง	นางสาวกัญญา ชัยสวัสดิ์	จิตอาสา
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวเพ็ญภา ชัดสาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายศักดิ์ดา ศาสตราภรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางพรรณธิพา วจนานวัช	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางฐิติกานต์ สุขวันมา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางสาวบัณฑิตยา คอมแพงจันทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นายสายัญ คำจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางถิรนนท์ โลหะวานิชบุตร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นายอุทร คำป่า	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	ว่าที่ร้อยตรีदनัย นนทะชาติ	จิตอาสา	นางสาวเฟื่องฟ้า อัฐนาถ	จิตอาสา
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นายทวีป จำนงค์ภักดิ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวสุรียรัตน์ ศรีปราชญ์	จิตอาสา	นางสาวชุดิมา ศรีวัฒนานนท์	พอเพียง
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา	นายมานะ อุ่นจันทาร	มีวินัย
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นางสาวนิเวศร สิทธิภักดิ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวธนัชฐา กลั่นสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรารกร กลั่นสกุล	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นางสาวศิตลา สุวรรณโณ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นายอภิวัฒน์ จันมี	มีวินัย	นางสาวพัชริดา ปราศรี	จิตอาสา
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นายมนัสดี คำรัตน์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	สุจริต, จิตอาสา
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นายมนัสดี คำรัตน์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางสาวนิตติยา สัสดี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายมงคล มงคลคุณ	พอเพียง
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นางสาวปารณีย์ ชุงคคา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางจิรวรรณ ภูมิภาค	มีวินัย	นางสาวพรทิพย์ ยุธยาตร	มีวินัย, จิตอาสา
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นางยุพาพร เผือกผ่อง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นายปรเมษฐ์ อินแก้ว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวสกุลรัตน์ ทัสโสโรภาส	สุจริต	นางสาวพีรยา ใจซื่อ	จิตอาสา
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวอโนทัย จิตธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางสาวคำเดือน แสนทวีสุข	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นายเรืองวิทย์ ด้วงแพง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นางสาวรักชนก บุญทวี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางอาธร ลีจินดา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางเสาวณิพย์ ตาละคำ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นายจรูญ แก้วตา	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่นลำดับที่ ๑	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่นลำดับที่ ๒	ด้านที่โดดเด่น
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นายณัฐฐศักดิ์ สติถยนาค	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายณัฐฐศักดิ์ สติถยนาค	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นางสาววิชิตา พรหมรัตน์พรรณ	สุจริต
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นางสาวเรวดี เชิงสมอ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวสุภาพร พรหมรักษ์	มีวินัย	นางสาวเรริกา ภู่งวง	สุจริต
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงศ์ ศรีคง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นายเกรียงยศ สง่างษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวภาศิกา กล่อมเกลา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายอานัส โส๊ะเบ็ญญาหลี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นางสาวชภา สิงห์คำ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นางสาวจิรภัทร ชื่นอุทัย	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางไปรมา อธิธิชัย เอี่ยมงาม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายสัญญา หมอจีน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายวิษพล บุญสะอาด	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นางสาวขวัญฤทัย พากักดี	มีวินัย	นางสาวประภัสสร ปัทมมณี	จิตอาสา
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิษฐ์	นางสาวภัทรสุดา เตียเจริญกิจไพศาล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นางชาลิณี แซ่มโต	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา	นายทศรัศมี หลีกชุม	จิตอาสา
๑๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นางกรรณิกา สุขสวาท	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมบังคับคดี โทร. ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๐๘ ภายใน ๑๒๐๐

ที่ ยธ ๐๕๒๓(อ)/ ๑๘๖

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ

ตามที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๕๒๓(อ)/๑๘๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้จัดกิจกรรมการคัดเลือกคนเด่นประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความประพฤติดี มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยวิธีการโหวตลงคะแนนภายในหน่วยงาน และเมื่อได้รายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดแล้วให้หน่วยงานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และให้รายงานมายังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานผลการจัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๖ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมฯ ครบทุกหน่วยงาน โดยมีผลการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ติดต่อกัน ๓ เดือน รวมจำนวน ๓๐ คน จาก ๒๕ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ติดต่อกัน ๒ เดือน รวมจำนวน ๔๐ คน จาก ๓๖ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๓. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มากกว่า ๑ คน ดังนี้

๓.๑ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มากกว่า ๑ คน เดือน กรกฎาคม มีจำนวน ๗๗ คน จาก ๓๘ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๓.๒ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มากกว่า ๑ คน เดือน สิงหาคม มีจำนวน ๗๙ คน จาก ๓๙ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

๓.๓ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มากกว่า ๑ คน เดือน กันยายน มีจำนวน ๘๘ คน จาก ๔๓ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕

๔. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน มีจำนวน ๑ คน จาก ๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖

๕. หน่วยงานที่...

๕. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ๑ เดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คนเด่นประจำเดือน มีจำนวน ๒ คน จาก ๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖

๖. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และไม่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คนเด่นประจำเดือน ๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดเสนอต่ออธิบดีเพื่อโปรดทราบต่อไป

๓๐

(นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

รายงานผลคนเด่น



เอกสารประกอบ



๓. ๓๐

(นางทัศนีย์ เป่าอินทร์)

รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองจริยธรรม
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

๓. ๓๐

(นางทัศนีย์ เป่าอินทร์)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมบังคับคดี

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

.....
.....

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๓ เดือน (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	จำนวนที่ได้รับ การคัดเลือก(ครั้ง)
๑	กองบริหารการคลัง	นายวิศวกร ก้อนเป็น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๒	ศูนย์สารสนเทศ	นายวิวัฒน์ ศรีไพโร	จิตอาสา	๓
๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายนเรศ อยู่เนียม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	๓
		นายสรรค์ดี คงฤทธิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนิรนุช ฉิมจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย	๓
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายสมภพ จตุรานนท์	จิตอาสา	๓
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
		นายรัชพล หนูไพล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นางสาวกัลยารัตน์ สุขเกษม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชั่งโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
		นางสาวอัมพร บรรดาศักดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เศียรศิลา	มีวินัย, สุจริต	๓
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวัดก์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวชลธิดา บุตรชน	จิตอาสา	๓
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา	๓
		นายประภาส ศรีเมือง	มีวินัย	๓
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวธนัชฎา กลั่นสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	๓

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๓ เดือน (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	จำนวนที่ได้รับ การคัดเลือก(ครั้ง)
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรากร กลั่นสกุล	มีวินัย	๓
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	พอเพียง, จิตอาสา	๓
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นางยุพาพร เพือก่อง	สุจริต	๓
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวสุวดี ไสลบาท	สุจริต	๓
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	๓
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงษ์ ศรีคง	มีวินัย	๓
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นายสุทัศน์ จรลี	จิตอาสา	๓

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน
๑	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นางสาวพัชรี ทิมทอง	สุจริต, จิตอาสา	สิงหาคม - กันยายน
๒	กองนโยบายและแผน	นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช	มีวินัย	กรกฎาคม - สิงหาคม
๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นางเยาวลักษณ์ เจนกิจรุ่งเรือง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม, กันยายน
๔	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางกมนิษฐ์ ธีร์รุจินันท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๕	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๖	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวทศยาภรณ์ ฤทธิสมบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๗	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวปฐมลักษณ์ เสนิงค์ ณ ออยุธยา	มีวินัย	กรกฎาคม - สิงหาคม
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
		ว่าที่ร้อยตรีณพรุจ พรหมทะเลสาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	กรกฎาคม - สิงหาคม
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวอัญชลี พูลอนันต์	จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นายวัฒนา หงษ์พร	จิตอาสา	สิงหาคม - กันยายน
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นางสาวแพรวขวัญ ช่องงาม	สุจริต	กรกฎาคม - สิงหาคม
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวปัทมาภรณ์ คำฟู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวณฐมน สุขคมขำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	ณัฐฤทัย สิริไตรรัตนกุล	จิตอาสา	กรกฎาคม, กันยายน
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต	กรกฎาคม - สิงหาคม
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางวิไลพร ตักโพธิ์	พอเพียง	กรกฎาคม, กันยายน
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางชวนพิศ หวังอ้อมกลาง	มีวินัย	กรกฎาคม - สิงหาคม
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นายวิโรดม ปัญญาทิพย์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	สิงหาคม - กันยายน
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นางสาวสุจิตวดี วนภูมิ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	สิงหาคม - กันยายน
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางกฤษณา สิงหวรรณะ	มีวินัย	กรกฎาคม - สิงหาคม
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวอัญชลี พูลอนันต์	จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวเปมิกา อินทร์แก้ว	สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม, กันยายน
		นางสาวจิตราภา ส่งแสง	จิตอาสา	สิงหาคม - กันยายน
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายธนสาร เดชมัด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม, กันยายน
		นายชลสิทธิ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	สิงหาคม - กันยายน
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวลลิตา กล้าเจริญ	จิตอาสา	กรกฎาคม, กันยายน
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวพรรณพันธ์ ลาธิบุญธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	สิงหาคม - กันยายน
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นายทวีป จำนงค์กิติ	พอเพียง, สุจริต	กรกฎาคม - สิงหาคม
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นายฟารุก อารีประธาน	จิตอาสา	กรกฎาคม, กันยายน
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิววรรณ ทองโคตร	สุจริต, จิตอาสา	กรกฎาคม, กันยายน
		นางสาวพรทิพย์ ยूरยาตร	จิตอาสา	กรกฎาคม, กันยายน
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นางสาวณัฐธิดา อยู่คร้าม	จิตอาสา	กรกฎาคม - สิงหาคม
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางเรริกา เดิมคลัง	มีวินัย	สิงหาคม - กันยายน
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นางสาวชนาภา สิงห์คำ	มีวินัย	สิงหาคม - กันยายน
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายวัชพล บุญสะอาด	สุจริต	สิงหาคม - กันยายน
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นายภัทรภูมิ จันทร์อุดม	พอเพียง, จิตอาสา	สิงหาคม - กันยายน
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นายชูชีพ บุญยศิลาจารย์	มีวินัย, สุจริต	สิงหาคม - กันยายน

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นายธีระกิตต์ เอลิมกิจพาณิชย์	พอเพียง
		นางสาวสุรีพร ฤกษ์วงษ์	จิตอาสา
๒	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวอังค์ เทียนประทีป	พอเพียง
		นางสาวแสงเดือน เดชสำโรง	จิตอาสา
๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวพรทิพย์ ทวีมหาเกียรติ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวธมลวรรณ เศษคง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางสาวรัตนา โชติเรือง	มีวินัย
		นางน้ำทิพย์ ศิลาหม่อม	มีวินัย
๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
		ว่าที่ร้อยตรีณพรุจ พรหมทะสาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต
		นายสรศักดิ์ คงฤทธิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางสาวฐานิตา โรจนคงอยู่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางทองสุข ทูลแก้ว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย
		นางสาวแพรวขวัญ ช่องาม	สุจริต
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวณัฐมน สุขคมขำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายพันธ์พิชัย พันธุ์กลิ่นทอง	พอเพียง, มีวินัย
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายภูวดล สุขการ	พอเพียง, จิตอาสา
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นายพงศ์พล สนิทชอบ	มีวินัย
		นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายรัชพล หนูไพล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นายจำลอง หวังร่วมกลาง	พอเพียง
		นายสมเพชร โสตา	จิตอาสา
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางชบาไพร สุวรรณอักษร	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
		นางจันทนา คำเชื่อน	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวอัมพร บรรดาศักดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายภาณุมาศ ดิสระ	สุจริต
		นางเพียงตา จิมสิน	พอเพียง
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวเดือนนภา ศิริบุหงศ์	สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวเปมิกา อินทร์แก้ว	สุจริต, จิตอาสา
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวลลิตา กล่ำเจริญ	จิตอาสา
		นางสาวชลธิดา บุตรชน	จิตอาสา
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวโสภา ศรีธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางม้วน สร้อยมี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางถิรนนท์ โลหะวานิชบุตร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวภูษณิศา อณิษฐ์ฤกษ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายณรงค์ แก้วลอดหล้า	จิตอาสา
		นายไพฑูรย์ แสนวงษ์	จิตอาสา
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวจิตรา ป้อนา	มีวินัย
		นางสาวรัตนา ไชยกิจ	พอเพียง

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา
		นายประภาส ศรีเมือง	มีวินัย
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางสาวสุกัญญา ทองทากาศ	สุจริต
		นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ์	สุจริต
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางศรีทองรุ่ง มณีทอง	มีวินัย
		นายอนุกุล คำผง	จิตอาสา
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	พอเพียง, จิตอาสา
		นายทวี รัตนคูหา	สุจริต, จิตอาสา
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นายรุ่งโรจน์ วันทุมมา	สุจริต
		นายณัฐพันธ์ คะคุณ	จิตอาสา
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางสาวบัวแก้ว มงคลคุณ	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
		นายกัมนาท เจียมทอง	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิวาวรรณ ทองโคตร	สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวพรทิพย์ ยूरยาตร	จิตอาสา
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวปทุมทิพย์ สุขราช	พอเพียง
		นางสาวปาริตา ไต้ะประดู่	จิตอาสา
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางสาวสุนีย์ วรรณ้อย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางนลินิภา ถุงทรัพย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสาวน้ำทิพย์ เกตุทอง	พอเพียง
		นางสาวหนึ่งฤทัย หุ่นพงษ์	มีวินัย
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา
		นางสาวผาสุข ผดุงศักดิ์	มีวินัย

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นายไพโรจน์ ทองหยุด	มีวินัย
		นางสาวณัฐชานา หมื่นพันธ์	พอเพียง
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวอชิษนันท์ เหลือพงษ์	มีวินัย
		นางสาวเรริกา ภู่วง	สุจริต
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวจินดา สนิทฉัตร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายถวัลย์ ปิยารัมย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางถิรายุ พวงมาลัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายสัญญา หอมจิ้น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิตถ์	นางสาวอรรรณ อุ่นเรือน	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางแพรวพรรณ ต้นผล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคะแนนประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นางสาวสนธิกาญจน์ คงกลิ่น	มีวินัย
		นางสาวนิชนันท์ พานแก้ว	จิตอาสา
๒	สำนักงานเลขานุการกรม	นางโสภาวรรณ แสงเอก	จิตอาสา
		นางสาวสุทธาวรรณ เนียมช่องแค	จิตอาสา
๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นายต๋นย นรารัตน์กุล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวศศิธร คุ่มถิ่นแก้ว	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นายณัฐวิโรจน์ นวลย่อง	มีวินัย
		นางสาวกนกวรรณ ภูลำแก้ว	มีวินัย
๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
		ว่าที่ร้อยตรีพรจุจ พรหมทะเลสาร	พอเพียง, จิตอาสา
๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางสุพรรณิ ศรีเชียงสา	สุจริต
		นางสิริกกร สุขเสริม	มีวินัย
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต
		นายสรศักดิ์ คงฤทธิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นางสาวสรีมา เทียนงาม	มีวินัย
		นางสาวสุทธิพร อินทร์จำนงค์	สุจริต
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นายวรวิฑูมิ สาลี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวธิดาทิตย์ เฉยเฉิว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	พอเพียง
		นางสาวแพรวขวัญ ช่องาม	สุจริต
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวปัทมาภรณ์ คำฟู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวรุจิรา จิระบุญจิตต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคะแนนประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาววัลย์รวิ ปรสันติสุข	สุจริต, จิตอาสา
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางสาววิไลพร ปามุทา	สุจริต
		นายภูติส จิตต์มานะ	พอเพียง
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายรัชพล หนูไพล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาวอารยา นามเรียง	จิตอาสา
		นางสาววิศรา ตริยตันตวงค์	จิตอาสา
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางแก้วใจ ชันธพร	พอเพียง, สุจริต
		นายวโรดม ปัญญาทิพย์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชั่งโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวอัมพร บรรดาศักดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นางสาวรุ่งนภา ชำนิธุระการ	มีวินัย
		นายประพันธ์ เงินแก้ว	จิตอาสา
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวนิภา สุวรรณ	พอเพียง, มีวินัย
		นางสาวจิตราภา ส่งแสง	จิตอาสา
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	จิตอาสา
		นางสาวชลธิดา บุตรชน	จิตอาสา
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวอติยา โพธิ์ทอง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวพรรณพนัช ลาธิบุญธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางจันทร์เพ็ญ คันธวงค์	พอเพียง, มีวินัย
		ว่าที่ ร้อยตรีทิพย์รัตน์ ปาเมืองมูล	มีวินัย, จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคะแนนประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายอัฐพงษ์ พรหมโคตร	จิตอาสา
		นางสาวจันทร์เพ็ญ ชันคำ	จิตอาสา
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวสุรีย์รัตน์ ศรีปราชญ์	มีวินัย
		นายมะยาก็ แวและ	สุจริต
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา
		นายประภาส ศรีเมือง	มีวินัย
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางสาวสุจินดา เอี่ยมสำอางค์	จิตอาสา
		นางสาววรรวิสา สมตัว	พอเพียง
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางเหรียญทอง พรหมใจ	มีวินัย
		นางสาวอรทัย แสนแก้ว	พอเพียง
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, จิตอาสา
		นางณัฐกาญจน์ ทริพย์อนันต์	มีวินัย, สุจริต
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวจินดา กัลยาคุ	จิตอาสา
		นางสาวพัชรภรณ์ สุทวี	มีวินัย
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	นางศิริรัตน์ กมลภรณ์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
		นายนนทวัช นนทวงษ์	พอเพียง
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวราพร ธีระกุลพิศุทธิ์	พอเพียง
		นางสาวอรวรรณ อีสโม	จิตอาสา
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางสาววีรยา พรหมมา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางกมลรัตน์ ศรีสัตย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสาววัชรภรณ์ เดชรุ่ง	สุจริต
		นางศิริรัตน์ เบ็ญมาศ	จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคะแนนประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา
		นส.ณัฐชนก ตันพเตมีย์	สุจริต
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นายนิธิรุจน์ แสงเงิน	จิตอาสา
		นางเรริกา เดิมคลัง	มีวินัย
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวจิตตา นนท์ประสาท	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์คำจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นายสุชาติ ละกำป็น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางกชกร บุญส่ง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิตถ์	นางวิภารัตน์ คำแสน	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวอาภาพัชญ์ บุญเรือง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นายสุทัศน์ จรลี	จิตอาสา
		นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวผลิกา หมิ่นทิ	มีวินัย
		นางสาวภัทรวดี ปิ่นก้อน	จิตอาสา
๒	กองนโยบายและแผน	นางสาวสุนธรา กนิษฐานุพงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช	พอเพียง
๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นางเยาวลักษณ์ เจนกิรุ่งเรือง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายนาวิน พลชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางกฤษณา บัณฑิต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวณลนทิพย์ กฤษณะพันธ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวกัญฉิณัฐฎี แยกไทย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นายเชษฐทิวัดต์ หมุ่จำรัส	มีวินัย
		นายประสิทธิ์ศักดิ์ น้อยเอี่ยม	มีวินัย
๖	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวอัญญาณี นุ่มน้อย	สุจริต
		นางสาวสุภัค ไธทอง	มีวินัย
๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายสุเมธ กะตารัตน์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
		นางเกษศิณี วิเศษศรี	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นายวีระชัย สนธิสัมพันธ์	มีวินัย
		นายทินกร ปัญญาพัฒน์พงษ์	พอเพียง
๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต
		นายสรศักดิ์ คงฤทธิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายกษิต์เดช วัชรศิรินทร์	สุจริต
		นายณภ แสร้งภู	จิตอาสา
๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางอรัญญา คำพลกรัง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางกฤษณา โฉมสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นางจิราพร สัญญารักษ์	จิตอาสา
		นางสาวศศิภา คำมูล	จิตอาสา
๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นางสาววาสนา แก้วชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายวิเชียร ฝาชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาววรกาญจน์ ยอดกลิ่น	พอเพียง
		นางสาวจิราภรณ์ ชมเชย	จิตอาสา
๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นายสุระดี หล้าดี	มีวินัย
		นางวิไลพร ตักโพธิ์	สุจริต
๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายรัชพล หนูไพล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นายประจวบ พันธุ์ชิน	พอเพียง
		นายศักดิ์ระพี มีคุณ	จิตอาสา
๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวอัมพร บรรดาศักดิ์,	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายมนตรี วิเชียรรัตนพงศ์	จิตอาสา
		นางสาววันทนา หวาเอี้ยด	พอเพียง
๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวจิตราภา ส่งแสง	พอเพียง, จิตอาสา
		นางสาวเบมิกา อินทร์แก้ว	มีวินัย, จิตอาสา
๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายธนสาร เดชมัด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายชลสินธุ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวชลธิดา บุตรชน	จิตอาสา
		นางสาวลลิตา กล้าเจริญ	มีวินัย

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวพรรณพนัช ลาธิบุญธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายศักดา ศาสตราภรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางพรรณธิพา วจนานาวิช	จิตอาสา
		นางสาวศุมาลิน อินทนะ	สุจริต
๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายจำรูญ ทยาธรรม	จิตอาสา
		นางสาวพัชรินทร์ พันธุมิตร	จิตอาสา
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นายชวลติ ไชยภาค	จิตอาสา
		ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำส๊ะ ยาประจัน	พอเพียง
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา
		นายประภาส ศรีเมือง	มีวินัย
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นายอภิรักษ์ จันทร์มี	มีวินัย
		นายภาณุภัทร ยอดทัต	พอเพียง
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางสาวสุธิดา ดีด้วยชาติ	จิตอาสา
		นายอรรถพล เสมศรี	พอเพียง
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	พอเพียง, จิตอาสา
		นางสาววันวิสาข์ สมมะสวน	มีวินัย, สุจริต
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวปุณณดา ยอดเครือ	มีวินัย
		นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้าวอาสา	จิตอาสา
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	นางศศิประภา อนุทุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวญาตาวี ลือทองจักร	จิตอาสา
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิวาวรรณ ทองโคตร	จิตอาสา
		นางสาวพรทิพย์ ยุธยาตร	สุจริต, จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือนมากกว่า ๑ คน เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวอารีย์ ฉิมประสิทธิ์	สุจริต
		นางสาวนิตยา มัคสิงห์	พอเพียง
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นายเรืองวิทย์ ด้วงแพง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายธนภุต สุขเหมือน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสาวสุพิชญ์นันท์ เครือทอง	สุจริต
		นางสาวนฤธิกา พิทักษ์เพ็ง	จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา
		นางสาววิชิตา พรหมรัตน์พรรณ	สุจริต
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวจิตติชญาน์ นิ่งน้อย	พอเพียง
		นางเรริกา เดิมคลัง	สุจริต
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวภาศิกา กล่อมเกล้า	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายทวีสิน ชุมหอม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางรัตนาวดี ละอองศรี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นางสาวกมลวรรณ ภูระหงษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นางสาวขวัญฤทัย พาภักดี	มีวินัย, สุจริต
		นางสาวประภัสสร ปัทมมณี	จิตอาสา
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิตถ์	นางสาวศิริกมล สังข์มูล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		นายวิธวินท์ คำเหลือง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางชรีนันท์ แก้วสุข	จิตอาสา
		นายสุทัศน์ จรลี	จิตอาสา

รายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๒ เดือน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน
๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นายทวีป จำนงค์ภักดิ์	พอเพียง, สุจริต	กรกฎาคม
		-	-	สิงหาคม
		-	-	กันยายน

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน ๑ เดือน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน
๑	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	-	-	กรกฎาคม
		-	-	สิงหาคม
		นางสาวอัญญาณี นุ่มน้อย	สุจริต	กันยายน
		นางสาวสุภัค ไททอง	มีวินัย	

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน และไม่มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ด้านที่โดดเด่น	ประจำเดือน
๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	-	-	กรกฎาคม
		-	-	สิงหาคม
		-	-	กันยายน

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	นายธีระกิตต์ เฉลิมกิจพาณิชย์	พอเพียง	นางสาวสุรีพร กฤษวงษ์	จิตอาสา
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นายกฤตากร สารทงค์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวฤดีมาส ทับภักดี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวอังค์ เทียนประทีป	พอเพียง	นางสาวแสงเดือน เดชสำโรง	จิตอาสา
๕	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นายกฤษณ ชื่นแพ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวฤดีมาส ทับภักดี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองบริหารการคลัง	นายวิศวรร ก้อนเป็น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางมยุรา ฤทธิงชัยเลิศ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองนโยบายและแผน	นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นางสาวพวงเพชร พลจันทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นางเยาวลักษณ์ เจนกิจรุ่งเรือง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวรัชนี สุดสุข	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวพรทิพย์ ทวีมหาเกียรติ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวธมลวรรณ เศษคง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นางสาวรัตนา โชติเรือง	มีวินัย	นางน้ำทิพย์ ศิลาหม่อม	มีวินัย
๑๕	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นายชยพันธ์ สร้อยมาลี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	นางสุนิษา สิงหเดช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางกมนนิษฐ์ ธีร์รุจินันท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์สารสนเทศ	นายวิวัฒน์ ศรีไพร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นางสาวพิญาภา ตั้งนิติธาดา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาวกาญจนา เขียวโพธิ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวทุติยาภรณ์ ฤทธิสมบุรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวปฐมลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นายอดิพงษ์ บุปผาโท	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นายอาวุธ อินแก้ว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นายสิริวิชัย ศรีสัตยานนท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นายวุฒิชัย ขอบผล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	ว่าที่ร้อยตรีณพรุจ พรหมทะเลสาร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวอัญชลี พูลอนันต์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นายสุรนนท์ มีลุน	จิตอาสา	นายฉัตรชัย วะชุม	พอเพียง
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวกมลชนก พรหมบุตร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นายพิเชษฐ์ จงจ่อหอ	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นางสาวณัฐกัญญา วงษ์สกต	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายเนเรศ อยู่นิ่ม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นายสรศักดิ์ คงฤทธิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරนุช ฉิมจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายนิธินัย ปัญโญย้ง	มีวินัย	นางธารินี รักษาศรี	จิตอาสา
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นายนราธิป บุญสุวรรณ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางสาวฐานิตา โรจนคงอยู่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางทองสุข ทูลแก้ว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นางสาวเกศินี เหลือบุญเลิศ	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	มีวินัย	นางสาวแพรวขวัญ ช่องงาม	สุจริต
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวปัทมาภรณ์ คำฟู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวณัฐมน สุขคมขำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายพันธ์พิชัย พันธุ์กลิ่นทอง	พอเพียง, มีวินัย
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	ณัฐฤทัย สิริไตรรัตน์กุล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นายนิวัฒน์ ชูรัตน์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นางสาวอรพรรณ การบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายภูวดล สุขการ	พอเพียง, จิตอาสา
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวพวงเพชร สวัสดิพงษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นางสาวอรธีรา สุงามุล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นายอรรถกฤดี จุฬพันธ์ทอง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นายพงศ์พล สนิทชอบ	มีวินัย	นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายสมภพ จตุรานนท์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นายมังกรักษ์ อุทกิจ	จิตอาสา	นางวิไลพร ตักโพธิ์	พอเพียง
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายรัชพล หนูไหล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นายจำลอง หวังร่วมกลาง	พอเพียง	นายสมเพชร โสตา	จิตอาสา
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางชวนพิศ หวังอ้อมกลาง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวราตรี สนธิคุณ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นายสาโรช สมมะลวน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นายธีระเดช คิดใจเดียว	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนทบุรี	นางสาวธิติมา เอี่ยมรักษา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นางธัญญลักษณ์ มณีโชติ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางชบาไพร สุวรรณอักษร	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	นางจันทนา คำเชื่อน	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นางสาวกัลยารัตน์ สุขเกษม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นางสาวรุจิรา กาสอน	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นายบุญส่ง บรรดิษฐ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวอัมพร บรรดาศักดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		ไม่มี	ไม่มี	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวสุพัตรา โมรา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เศียรศิลา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นายธจักร เวชรังษี	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี	นางสาววิตรี เนาว์เพชร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายภานุมาศ ดิสระ	สุจริต	นางเพียงตา จิมสิน	พอเพียง
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นายทวีศักดิ์ ทองมูล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางกฤษณา สิงหวรรณะ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวอัญชลี พูลอนันต์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	นางสาวศุภลักษณ์ บุญคง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวเดือนนภา ศิรินพวงศ์	สุจริต, จิตอาสา	นางสาวเปมิกา อินทร์แก้ว	สุจริต, จิตอาสา
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางอัจฉราวดี ส่งศรี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายธนสาร เดชมัด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวรงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางบังอร เย็นนที	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวลลิตา กล้าเจริญ	จิตอาสา	นางสาวชลธิดา บุตรชน	จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวโสภา ศรีธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางม้วน สร้อยมี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางสาวศิริรักษ์ พงษ์นิลละอาภรณ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นายธนีสร พงษ์ไพบูลย์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางสาวอภิญญา เจนชัย	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางนภารินทร์ สัพพนา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางฉรินันท์ โลหะวานิชบุตร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวภูษณิศรา อณิษฐ์ภักข	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นายประสิทธิ์ มงคลวุฒิธร	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายณรงค์ แก้วลอดหล้า	จิตอาสา	นายไพฑูรย์ แสนวงษ์	จิตอาสา
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นายทวีป จำนงค์ภักดี	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวจิตรา ปือณา	มีวินัย	นางสาวรัตนา ไชยกิจ	พอเพียง
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา	นายประภาส ศรีเมือง	มีวินัย
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นายฟารุก อารีประธาน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวธนัชฐา กลั่นสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรากร กลั่นสกุล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นางสาวกวิณลักษณ์ อ่อนละมัย	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางสาวสุกัญญา ทองทากาศ	สุจริต	นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ์	สุจริต
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางศรีทองรุ่ง มณีทอง	มีวินัย	นายอนุกุล คำผิง	จิตอาสา
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	พอเพียง, จิตอาสา	นายทวี รัตนคูหา	สุจริต, จิตอาสา
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นายฤกษ์อาสาฬห์ วรรณอำไพ	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นายรุ่งโรจน์ วันทุมมา	สุจริต	นายณัฐพนธ์ คະดุน	จิตอาสา
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางสาวบัวแก้ว มงคลคุณ	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	นายกัมนาท เขียมทอง	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นางชฎาภรณ์ บุญราช	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิวาวรรณ ทองโคตร	สุจริต, จิตอาสา	นางสาวพรทิพย์ ยุธยาตร	จิตอาสา
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นางยุพาพร เผือกผ่อง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางจุรีพร บุญฤทธิ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวปทุมทิพย์ สุขราช	พอเพียง	นางสาวปาริตา ไต้ประดู่	จิตอาสา
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวสุวดี ไสลบาท	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นางพิมพ์พร ประสงค์สำเร็จ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางสาวสุนีย์ วรรณ้อย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางนลินิภา ฤงทรัพย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นายก้าวหน้า อุดมินทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวกนกวรรณ พลเดช	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสาวน้ำทิพย์ เกตุทอง	พอเพียง	นางสาวหนึ่งฤทัย หุ่นพงษ์	มีวินัย
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นางสาวนุชจรี เนียมอ่อม	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นางสาวณัฐธิดา อยู่คร้าม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายนครินทร์ ชูลำซิง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นางสาวผาสุข ผดุงศักดิ์	มีวินัย
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นายไพโรจน์ ทองหยุด	มีวินัย	นางสาวณัฐชานา หมื่นพันธ์	พอเพียง
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวอชิษนันท์ เหลือพงษ์	มีวินัย	นางสาวเรริกา ภู่พวง	สุจริต
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงศ์ ศรีคง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นางนันทิดา คำสุมาลี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวจินดา สนิทมิตร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายถวัลย์ ปิยารัมย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นายธรรมรัฐ จันทร์โสง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นายสุภาชัย รอดรักษา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางถิรยา พวงมาลัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายสัญญา หอมจีน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายสุรชาติ สรศิลป์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นางธนตพร สุขนวนิช	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิษฐ์	นางสาวอรรวรรณ อุ่นเรือน	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางแพรวพรรณ ต้นผล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นางชาลิณี แซ่มโต	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นายลิขิต พาณิชย์ดี	จิตอาสา	นายสุทัศน์ จรัสลี	จิตอาสา
๑๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นายชูชีพ ปุณญศิลาจารย์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนสิงหาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก กรมบังคับคดี	นางสาวสนธิกาญจน์ คงล้อม	มีวินัย	นางสาวนิชนันท์ พานแก้ว	จิตอาสา
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวกาญจนา ทรงศรีวิสัย	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวสุนนา วรทินไชย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔	สำนักงานเลขานุการกรม	นางโสภาวรรณ แสงเอก	จิตอาสา	นางสาวสุทธาวรรณ เนียมช่องแค	จิตอาสา
๕	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นางสาวพัชรี ทิมทอง	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวสุนนา วรทินไชย	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองบริหารการคลัง	นายวิศวรร ก้อนเป็น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางสาวปณิดา โนนสูงเนิน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองนโยบายและแผน	นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นายอนุชา ยอดศรี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นายเจษฎา มีมา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นายต๋นัย นรารัตน์กุล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวศศิธร คุ่มถิ่นแก้ว	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นายณัฐวิโรจน์ นวลยอง	มีวินัย	นางสาวกนกวรรณ ภูลำแก้ว	มีวินัย
๑๕	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นายโอภาพงษ์ ภคภานนท์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์	นางสาวสุดารัตน์ ดวงมณี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางกมนนิษฐ์ ธีรรูจันท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์สารสนเทศ	นายวิวัฒน์ ศรีไพร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นางสาวลัดดา แดงประดับ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาวอังคณา ศรีสวด	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวพุดิยาภรณ์ ฤทธิสมบูรณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาวปฐมลักษณ์ เสนิงวงค์ ณ อยุธยา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นางสาวเกื้อกุล คำพุด	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นางสาวพานิช รินคำ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นางสาวกัญญาพัชร โตใหญ่	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	นายพีรพัฒน์ กัณฑ์เสถี	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	ว่าที่ร้อยตรีณพรุจ พรหมทะเลสาร	พอเพียง, จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนสิงหาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวอัญชลี พูลอนันต์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นางสุพรรณิ ศรีเชียงสา	สุจริต	นางสิริกร สุขเสริม	มีวินัย
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสาวพนัชฎา ภูแสงสี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นางพรพิมล สง่าวงศ์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นายวัฒนา หงษ์พร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายนเรศ อยู่เนียม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นายสรศักดิ์ คงฤทธิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරนุช ฉิมขันธ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นางสาวสรีมา เทียนงาม	มีวินัย	นางสาวสุทธิพร อินทร์จำนงค์	สุจริต
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นางวรารัตน์ ชำคม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นายวรารุฒิ สาลี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวธิดาทิตย์ เฉยเฉียว	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นางสาวกมลวรรณ จันทรงนา	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	พอเพียง	นางสาวแพรวขวัญ ช่องงาม	สุจริต
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางสาวปัทมาภรณ์ คำฟู	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวรุจิรา จิระบุญจิตต์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวณฐมน สุขคมขำ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	พนิดา หลุยจำวัน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นางสาวอัจฉรา ไชยลังกา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นางลัดดาวัลย์ จันทร์เป็ง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาววัลย์รวี ปรสันตสุข	สุจริต, จิตอาสา
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นางสาวสุนิสา จัดดี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นายชกมล แสนศักดิ์หาญ	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นางสาวพัทธ์ธีรา สัญญะวิชัย	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาวนฤมล พูนทอง	สุจริต	นายจาตุรงค์ มรกต	จิตอาสา
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายสมภพ จตุรานนท์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นางสาววิไลพร ปามุทา	สุจริต	นายภูติศ จิตต์มานะ	พอเพียง
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายรัชพล หนูไพล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นางสาวอารยา นามเรียง	จิตอาสา	นางสาววิศรา ตรียตันตวงค์	จิตอาสา
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนสิงหาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางชวนพิศ หวังอ้อมกลาง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นางสาวประสพ แสนเดช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุ่งสง	นางกัญญาวิรี พุทธสวัสดิ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากพนัง	นางรัตนพร วงษ์สุวรรณ	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี	นางสาวจารุวรรณ ยุติธรรม	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	นายอรรถพล แตมมา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นางแก้วใจ ชันทร	พอเพียง, สุจริต	นายวิโรดม ปัญญาทิพย์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นางสาวกัลยารัตน์ สุขเกษม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นายสมบัติ ศรีนาคา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นางสาวกุลิสรา อ่อนละมุล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวอัมพร บรรดาศักดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		ไม่มี	ไม่มี	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นายอนุรุต บุญคง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี ศีเยศิสลา	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นางสาวสุจิตวดี วนภูมิ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี	นางสาววรรณภา โกฏคำลือ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นางสาวรุ่งนภา ชำนิธุระการ	มีวินัย	นายประพันธ์ เงินแก้ว	จิตอาสา
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวกฤตติกา ศรีสุข	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นางกฤษณา สิงหวรรณะ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวอัญชลี พูลอนันต์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	ว่าที่ร้อยตรีกานต์ ไสพส	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวนิภา สุวรรณ	พอเพียง, มีวินัย	นางสาวจิตราภา ส่งแสง	จิตอาสา
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางสาวสิริรัตน์ เหมทานนท์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายชลสินธุ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวรงค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางพัชรินทร์ สมวงศ์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวอรทัย ปานง่อม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนสิงหาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวป้อมปิง ทวีสุข	จิตอาสา	นางสาวชลธิดา บุตรชน	จิตอาสา
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวอิทธิยา โพธิ์ทอง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวพรรณพันธ์ ลาธิบุญธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางกสิณา พรหมลา	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางฐิติกานต์ สุขวันมา	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางสาวสุพรรณษา คำดี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นายธนวิชัย อมรสิน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางจันทร์เพ็ญ คันธวงศ์	พอเพียง, มีวินัย	ว่าที่ ร้อยตรีทิพย์รัตน์ ปาเมืองมูล	มีวินัย, จิตอาสา
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นางสาวปิยานุช พนมอารี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายอัฐพงษ์ พรหมโคตร	จิตอาสา	นางสาวจันทร์เพ็ญ ชันคำ	จิตอาสา
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	นายทวีป จำนงค์ภักดี	พอเพียง, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นางสาวสุรีย์รัตน์ ศรีปราชญ์	มีวินัย	นายมะยาก็ แวและ	สุจริต
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา	นายประภาส ศรีเมือง	มีวินัย
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นางสาวนภัสสร ทรัพย์มี	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวธนัชชา กลั่นสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรการ กลั่นสกุล	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นายเขตพันธ์ วรรณยางกูร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นางสาวสุจินดา เอี่ยมสำอางค์	จิตอาสา	นางสาววรรวิสา สมตัว	พอเพียง
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางเหรียญทอง พรหมใจ	มีวินัย	นางสาวอรทัย แสนแก้ว	พอเพียง
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นายทวี รัตนคูหา	พอเพียง, จิตอาสา	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	มีวินัย, สุจริต
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นายชาติชาย สุวรรณสิงห์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวจินดา กัลยาคุ	จิตอาสา	นางสาวพัชรีภรณ์ สุทวี	มีวินัย
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	นางศิริรัตน์ กมลภรณ์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	นายนนทวิช นนทวงษ์	พอเพียง
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นายสมเกียรติ หวลระลึก	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางสาวพนธิภา ไชยสุระ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นางยุพาพร เผือกม่วง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางกาญจนา เดชศิริ	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาววราพร ธีระกุลพิศุทธิ์	พอเพียง	นางสาวอรรวรรณ อีสโม	จิตอาสา
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวสุวดี ไสลบาท	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นายตามภูมิ บุญเฉลิมรัตน์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนสิงหาคม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นางสาววิรยา พรมมา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางกมลรัตน์ ศรีสัตย์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นางอริญญา อุดมินทร์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางสาวเบญจวรรณ บุญธรรม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสาววัชรภรณ์ เดชรุ่ง	สุจริต	นางศิริรัตน์ เบ็ญมาศ	จิตอาสา
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นายเขาวลิต เรืองโชตอนัน	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสุวรรณโลก	นางสาวณัฐธิดา อยู่คร้าม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายณัฐศุภชัย สถิตยนาค	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นส.ณัฐชนก ตันทเดมีย์	สุจริต
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นางสาวณัฐชนา หมื่นพันธ์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นายนิธิรุจน์ แสงเงิน	จิตอาสา	นางเรริกา เดิมคลัง	มีวินัย
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงศ์ ศรีคง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นายสนี พิมเก่า	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวจิตตา นนทประสาท	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์คำจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นางสาวชนาภา สิงห์คำ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นายสุรียา คลังใหญ่	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นายสุชาติ ละกำป็น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางกชกร บุญส่ง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายวัชพล บุญสะอาด	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นายอลงกรณ์ นามบัณฑิต	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิตถ์	นางวิภารัตน์ คำแสน	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวอาภาพัชญ์ บุญเรือง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นายภัทรภูมิ จันทร์อุดม	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นายสุทัศน์ จรลี	จิตอาสา	นางรุ่งนภา หวังชม	จิตอาสา
๑๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นายชูชีพ ปุญญศิลาจารย์	มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกันยายน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	นายสาโรจน์ รักเสมอใจ	จิตอาสา	นางสาวปติญา เย็นประสิทธิ์	จิตอาสา
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวอัจฉริยา บุญบำรุง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวนลพรรณ กรีวารี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔	สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวผลิกา หมื่นทิ	มีวินัย	นางสาวภัทรวดี ปิ่นก้อน	จิตอาสา
๕	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	นางสาวพัชรี ทิมทอง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	นางสาวนลพรรณ กรีวารี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗	กองบริหารการคลัง	นายวิศวกร ก้อนเป็น	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘	กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	นางศศิพัชร ศรีดีเจษฎางค์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙	กองนโยบายและแผน	นางสาววสุนธรา กนิษฐานุพงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช	พอเพียง
๑๐	กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	นางสาววิระอนงค์ จงจิตร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	กองบังคับคดีล้มละลาย ๒	นางเยาวลักษณ์ เจนกิจรุ่งเรือง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายนาวิน พลชัย	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		ไม่มี	ไม่มี	นางกฤษณา บัณฑิต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒	กองบังคับคดีล้มละลาย ๓	นางสาวปาริชาติ คุณาสวัสดิ์	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	กองบังคับคดีล้มละลาย ๔	นางสาวณลินทิพย์ ฤกษ์ณะพันธ์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวกัญณัฐิณี ธนชัย	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๔	กองบังคับคดีล้มละลาย ๕	นายเชษฐทิวัดท์ หมุ่จำรัส	มีวินัย	นายประสิทธิ์ศักดิ์ น้อยเอี่ยม	มีวินัย
๑๕	กองบังคับคดีล้มละลาย ๖	นายสุรพงษ์ ศรีอิสรานุสรณ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์	นายศิสนธ์ นาทวรทัต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	นางสาวกิจจา ท้าวสกุล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	ศูนย์สารสนเทศ	นายวิวัฒน์ ศรีไพร	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท	นางสาวอัญญาณี นุ่มน้อย	สุจริต	นางสาวสุภัค ไรทอง	มีวินัย
๒๐	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑	นางสาวหนึ่งฤทัย ชาติกำแพง	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒	นางสาวนวลศรี โพธิ์อุไร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓	นางสาวปิยนันท์ ภาณุมาศ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔	นางสาวจรจลินทร์ เปี่ยมปิ่นวงศ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕	นางสาววรรณรดา ผาเจริญ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖	นางสาวฐิติมาพร ศรียาเทพ	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่	นางวนิดา แดงหรา	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	นายไตรมุดต สุขเจริญพร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	น.ส.อุมพร ไชยสุวรรณ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	นายสุเมธ กะตารัตน์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	นางเกษศิณี วิเศษศรี	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกันยายน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวจิราภินันท์ โพธิ์เขียว	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	นายวีระชัย สนธิสัมพันธ์	มีวินัย	นายทินกร ปัญญาพัฒน์พงษ์	พอเพียง
๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ	นางสุวัฒนา ส่งวงศ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล	นายธนพล สิงห์อุดม	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี	นายวัฒนา หงษ์พร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายนเรศ อยู่เนียม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	นายปฐมพงษ์ สะอาด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต	นายสรศักดิ์ คงฤทธิ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๓๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา	นางนිරนุช ฉิมจันทร์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	นายกษิตเดช วัชรศรีรินทร์	สุจริต	นายนภ แสร้งภู	จิตอาสา
๓๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จันทร์เพ็ง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	นางอรัญญา คำพลกรัง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางกฤษณา โฉมสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร	นายอนุชา แสงอุทัย	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	นายมนตรี โมสิกันนท์	จิตอาสา	นางสาวยะระวรรณ พ่วงจีน	มีวินัย
๔๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	นางขวัญเรียม เมืองมา	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง	นางสาวเกณิกา รัตนเดโชพิณิช	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	ณัฐฤทัย สิริไตรรัตนกุล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	นางจิราพร สัตยญารักษ์	จิตอาสา	นางสาวศศิภา คำมูล	จิตอาสา
๔๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด	นายชัยรัตน์ จันทร์ผง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดดรง	นางสาววาสนา แก้วชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวิเชียร เผ่าชู	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๔๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	นายวิทยา อิมอุไร	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	นางสาวรุ่งนภา สิทธิสมาน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	นางสาวปภาวรินทร์ สิทธิมาท	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก	นางสาววรภาณูจน์ ยอดกลิน	พอเพียง	นางสาวจิราภรณ์ ชมเชย	จิตอาสา
๕๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม	นายสมภพ จตุรานนท์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม	นายสุระดี หล้าดี	มีวินัย	นางวิไลพร ตักโพธิ์	สุจริต
๕๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นายณัฐพล เรงตุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายรัชพล หนูไพล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๕๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	นายประจวบ พันธุ์ชิน	พอเพียง	นายศักดิ์ระพี มีคุณ	จิตอาสา
๕๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	นายสังคม โสภากาลณ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	นางสาวนภารัตน์ พัฒนชัย	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเดือนประจำเดือนกันยายน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๕๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวสุชาดา ศรีมุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	นางสาวพรรณราย ศรีวิโรจน์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	นายธันวา กระจำงโลก	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	นายมนตรี สิงห์สุขุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนทบุรี	นายฐานวัฒน์ อรุณฐิตาพันธ์	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	นางสาวจตุรพร ศรีสมบัตินิต	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	นายวโรดม ปัญญาทิพย์	พอเพียง, สุจริต, จิตอาสา	นายพยนต์ พวงจำปา	มีวินัย
๖๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ	นางสาวกัลยารัตน์ สุขเกษม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	นางสาววรรณลี ศรีสวัสดิ์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง	นายสิทธิพงษ์ จันทร์แจ่มภพ	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๗๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี	นายสุพล ชังโต	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวอัมพร บรรดาศักดิ์,	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
		ไม่มี	ไม่มี	นางสาวศิริวัลย์ วงษ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๗๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวจิราภา ศรีแย้ม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	นายโชคดี เสียรศิลา	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	นางสาวสุจิตวดี วนภูมิ	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบินทร์บุรี	นายสากล บัวทิม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี	นายมนตรี วิเชียรรัตนพงศ์	จิตอาสา	นางสาววันทนา หวาเอียด	พอเพียง
๗๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวกัญญารัตน์ รัมมะภาพ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	นายวิบูลย์ ชันธพร	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ	นางสาวจิราภินันท์ โพธิ์เขียว	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๗๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ศรีรัฐ	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๘๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า	นางสาวจิตราภา ส่งแสง	พอเพียง, จิตอาสา	นางสาวเปมิกา อินทร์แก้ว	มีวินัย, จิตอาสา
๘๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	นางสาววัลภา ทองสง	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	นายธนสาร เดชมัด	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายชลสิทธิ์ มาสวัสดิ์	พอเพียง, มีวินัย, จิตอาสา
๘๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก	นายมนตรี มณีจิรวัดม์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	นางจิราภรณ์ จันทร์งาม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์	นายนิติธ เปี่ยมมี	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๘๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	นางสาวชลธิตา บุตรชน	จิตอาสา	นางสาวลลิตา กล้าเจริญ	มีวินัย
๘๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	นางสาวพรรณพณัช ลาธิบุญธรรม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายศักดิ์ ศาสตรานนท์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกันยายน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๘๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	นางพรรณธิพา วจนานวัช	จิตอาสา	นางสาวศุมาลิน อินทนะ	สุจริต
๘๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต	นางสาวศศิธร แซ่ฉิม	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	นางนลินี ชินโคตร	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร	นางอภิญญา อะมะมุล	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางสมศรี ชัยวรรณ	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	นางจิราพร ดงสงเคราะห์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	นายจำรูญ ธยาธรรม	จิตอาสา	นางสาวพัชรินทร์ พันธุมิตร	จิตอาสา
๙๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๙๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	นายชวลติ ไชยภาค	จิตอาสา	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำส๊ะ ยาประจัน	พอเพียง
๙๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	นายธรรมโรจน์ รื่นเรืองบุญ	จิตอาสา	นายประภาส ศรีเมือง	มีวินัย
๙๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	นายฟารุก อารีประธาน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง	นางสาวธนัชฐา กลั่นสุข	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	นายวรารก กัลลัสกุล	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	นายพรอนุวัตร์ วงษ์ศรีสวาท	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	นายอภิรักษ์ จันทร์มี	มีวินัย	นายภาณุภัทร ยอดทัต	พอเพียง
๑๐๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	นางสาวสุธิดา ดีด้วยชาติ	จิตอาสา	นายอรรถพล เสมศรี	พอเพียง
๑๐๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน	นางณัฐกาญจน์ ทรัพย์อนันต์	พอเพียง, จิตอาสา	นางสาววันวิสาข์ สมมะลวน	มีวินัย, สุจริต
๑๐๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางสาวสุดาพร บุตรโคตร	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวปณณดา ยอดเครือ	มีวินัย	นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้าวอาสา	จิตอาสา
๑๐๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์	นางศศิประภา อนุทุม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวญาตาวี ลือทองจักร	จิตอาสา
๑๐๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	นางสาวปารณีย์ ชุงคคา	สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	นางทิววรรณ ทองโคตร	จิตอาสา	นางสาวพรทิพย์ ยุธยาตร	สุจริต, จิตอาสา
๑๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	นางยุพาพร เผือกผ่อง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี	นางสาวนุกูล เพชรม่วง	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	นางสาวอารีย์ นิยมประสิทธิ์	สุจริต	นางสาวนิตยา มัคสิงห์	พอเพียง
๑๑๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวสุวดี ไสลบาท	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	นายสมยศ พุกกลิ่น	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร	นายเรืองวิทย์ ด้วงแพง	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายธนภฤต สุขเหมือน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๑๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว	นางสาวจิตตานันท์ ปุณณะประสิทธิ์	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	นางเทียนไทย อรามรูน	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลคนเด่นประจำเดือนกันยายน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น	คนเด่น	ด้านที่โดดเด่น
๑๑๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	นางสาวสุพิชญ์นันท์ เครือทอง	สุจริต	นางสาวนฤจิกา พิทักษ์เพ็ง	จิตอาสา
๑๑๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย	นายสหุติ พันธุ์พิทักษ์	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก	นางสาวเบญจมา พันธุ์พานิช	พอเพียง, มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี	นายหฤษฎ์ วิมล	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายสิทธิกร เจริญขุน	จิตอาสา	นางสาววิชิตา พรหมรัตน์พรหม	สุจริต
๑๒๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	นางสาวเรวดี เจริญสมอ	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	นางสาวจิตติชญาณ์ นิ่งน้อย	พอเพียง	นางเรริกา เดิมคลัง	สุจริต
๑๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย	นายสุทธิพงษ์ ศรีคง	มีวินัย	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	นางวราภรณ์ สายกระสุน	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๗	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	นางสาวภาติกา กล่อมเกล้า	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายทวีสิน ชุมหอม	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	นางสาวชนาภา สิงห์คำ	จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒๙	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	นางสาวธัญญา พรหมยาลี	พอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	นางรัตนาวดี ละอองศรี	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นางสาวกมลวรรณ ภูระหงษ์	พอเพียง, มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๑	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ	นายวัชพล บุญสะอาด	สุจริต	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๒	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	นางสาวขวัญฤทัย พากักดี	มีวินัย, สุจริต	นางสาวประภัสสร ปัทมมณี	จิตอาสา
๑๓๓	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรดิษฐ์	นางสาวศิริกมล สังข์มูล	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	นายวิวัฒน์ คำเหลือง	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา
๑๓๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	นายภัทรภูมิ จันทร์อุดม	พอเพียง, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	นางชรีนันท์ แก้วสุข	จิตอาสา	นายสุทัศน์ จรลี	จิตอาสา
๑๓๖	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	นายชยุต คุชรรัตน์	มีวินัย, สุจริต, จิตอาสา	ไม่มี	ไม่มี